
บทที 6

ผลการลังเคราะห์ซอมูลเก่ียวกับลักษณะของครูแห่งชาติและการดำเนินงานของ
ครูแห่งชาติ

ใน บ ท น ี้ผ ูว ิจ ัย ส ัง เค ร าะ ห ์ข ้อ ม ูล เก ี่ย ว ก ับ ล ัก ษ ณ ะ ข อ งค ร ูแ ห ่งช าต ิแ ล ะ ก าร ด ำเน ิน งาน ข อ งค ร ู 

แห ่งชาต ิ จ าก ก ร ณ ีศ ึก ษ าท ั้ง  2 ท ่าน  ค ือ อ .ป ระ ว ิท ย ์ บ ึงสว ่าง คร ูแห ่งชาต ิ ส าข าว ิช า เค ม ี ปี 

2541 และ อ .ท องด ี แย ้มส รวล คร ูแห ่งชาต ิ ล าข าว ิช าฟ ิส ิก ส ์ ป ี 2541 โ ด ย ผ ู้ว ิจ ัย แ บ ่งก าร  

ส ัง เค ราะห ์ข ้อ ม ูลอ อ ก เป ็น  3 ตอน คือ

ตอนที 1 ล ัก ษ ณ ะ ข อ งค ร ูแ ห ่งช าต ิ

ตอนที 2 ก ารด ำเน ิน งาน ข อ งค ร ูแ ห ่งช าต ิ

ตอนที 3 อ น าค ต ภ าพ เซ ิงข ้อ เส น อ แน ะเก ี่ยวก ับ โค รงก ารค ร ูแ ห ่งช าต ิ

ตอนที 1 ลักษณะของครูแห่งชาติ
ก ารว ิจ ัย ใน ค ร ั้งน ี้ผ ู้ว ิจ ัย ส าม าร ถ ส ัง เค ร าะ ห ์ส ัก ษ ณ ะ ฃ อ งค ร ูแ ห ่งช าต ิใน ด ้าน ก าร ด ำเน ิน ช ีว ิต  

แ ล ะ ก ารป ฏ ิบ ัต ิงาน  ซ ึ่งท ำให ้เห ็น ล ัก ษ ณ ะข อ งค ร ูท ี่ด ีได ้ด ังน ี

1. คร ูแ ห ่งช าต ิม ีความ ร ัก แ ล ะศ ร ัท ธ าใน ก ารเป ็น ค ร ู

อ .ป ระ ว ิท ย ์ และ อ .ท อ งด ี เป ็น ค น ท ี่ม ีค วาม ร ัก แ ล ะศ ร ัท ธ าใน อ าช ีพ ค ร ู ต ัวอ ย ่างท ี่เห ็น ได ้ซ ัด  

เจน เช ่น  อ .ป ระ ว ิท ย ์ ย อ ม ท ิ้งก ิจ ก าร ร ้าน ค ้าท ี่ก ำล ังร ุ่ง เร ิอ งให ้น ้อ งช าย เพ ื่อ ม าส อ บ เข ้าร ับ ร าช ก าร ค ร ู 

ด ้วยค ว าม ร ัก แ ล ะ ศ ร ัท ธ าท ี่ม ีต ่อ อ าช ีพ ค ร ูน ี่เอ งท ำให ้ท ั้งส อ งท ่าน ท ำงาน ค ร ูด ้ว ยค ว าม เป ็น ค ร ูท ี่แ ท ้จ ร ิง  

ม าต ล อ ด

"ด้วยความที,ตัวเองจบครูมา อยากเป็นครูมากๆ  มีวันบึงขายของอ% 
เป็ดหนังสือพิมพ์'อ่าน เขาเขียนตัวหนังสือเบ้อเรมเลยนะ รับราชการครูลดลง 
20% บรรจุน้อยลงแล้ว อ่านเจอปีบ ผนวกกับน้องชายจบ ม.6 ก็ยกร้านให้ 
น้องชายขายเลย"

(อ .ป ระว ิท ย ์, 15 ม .ค . 45)
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"แรกเร่ิมเดิมที ข้าพเจ้าต้ังใจจะยึดอาชีพครูเพียงแค่ 5 ปีเท่าน้ัน โดย 
วางแผนไว้ว่า เม่ือสะสมเงินได้ส ัก ก้อนหน่ึง ก็จะนำไปลงทุนทำธุรกิจค้าขาย 
เช่นเดียวกับบิดามารดา แต่เม่ือปีแรกของการเป็นครูผ่านไป จวบจนกระท่ังปี 
ท่ี 2 และปีท่ี 3 ข้าพเจ้าก็เร่ิมตระหนักแล้วว่า ตนเองไม่สามารถสลัดเคร่ือง 
แบบครูออกจากชีวิตได้ การสอนหนังสือกลายเป็นส่วนหน่ึงที,กลมกลืน และ 
สอดคล้องลงตัวกับอุดมการณ์ท่ีข้าพเจ้ายึดม่ัน”

(จ าก เอ ก ส าร  บ ัน ท ึกคร ูแห ่งช าต ิ, 2 5 4 5 )

"ตอนน้ันต้ังใจจะสอนซัก 5 ปี แล้วเก็บเงินซักทอนไปเปิดร้านขายข้าว 
ขายของเหมือนกับอาชีพท่ีพ่อแม่เขาทำ แต่พอสอนไปแล้วเราก็รู้1ว่าเป็นอาชีพ 
ท่ีสำคัญอาชีพท่ีสร้างคน 5 ปีไปแล้ว 6 ปีไปแล้ว ก็ไม'ได้ออก”

(อ .ท องด ี, 2 9 พ . ย . 44 )

2. คร ูแ ห ่งช าต ิเป ็น ผ ู้ม ีค ว าม ท ุ่ม เท แ ล ะ ร ับ ผ ิด ช อบ ใน ก ารท ำงาน

อ .ป ระ ว ิท ย ์ และ อ .ท องด ี เป ็น ค ร ูท ี่ต ั้งใจท ำงาน ใน ท ุก ด ้าน ด ้วยค ว าม ท ุ่ม เท แ ล ะ ร ับ ผ ิด  

ช อ บ ใน ก ารท ำงาน  แ ล ะ ย ัง เป ็น ค น ท ี่ม ีค ว าม อ ด ท น แ ล ะ เส ีย ส ล ะ ด ้ว ย  ซ ึ่งจ ะ เห ็น ได ้จาก ท ั้งก ารจ ัด ก ิจ  

ก รรม ก ารเร ียน ก ารส อ น แล ะก ารป ฏ ิบ ัต ิงาน ใน ห น ้าท ี่ข อ งค ร ูแ ห ่งช าต ิ

"ชอบมากๆ  ในการสอนของเขาท่ีให้ทำการทดลองเกือบจะครบทุก
การทดลอง ท่ึงการสอนของเขามาก ด้วยเวลาในการสอนแค่น้ีนะ แต่เขา 
สอนเน้ือหาท่ังหมดให้เราได้ทัน เจาะทุกรายละเอียดได้ครบ”

(จาก ก ารส น ท น าก ล ุ่ม น ัก เร ียน ก ล ุ่ม เก ่งข อ ง อ .ป ระว ิท ย ์, 8  ก .พ . 45 )

‘‘ทุ่มเทมาก ต้ังใจมาก อย่างบางคร้ังเขาเป็นวิทยากรในกรุงเทพ แต่ 
เขามืคาบสอน เขาข่ีมอเตอร้ไซค์จากท่ีอบรมมาเพ่ือให้กลับมาทันสอน ถึงแม้ 
ว่าจะแลกเปล่ียนหรือผ่ากกับเพ่ือนครูก็ได้ แต่เขาก็จะมา ยังบอกเลยว่าระวัง 
นะจะไปนอนอยู่ข้างทาง น่าเป็นห่วง ยังไงเขาก็ต้องมาสอนให้ได้ งานเขา 
สำคัญกว่าครอบครัวด้วยซ้ํา"

(เพ ื่อนคร ูคนท ี่ 1 ของ อ .ป ระว ิท ย ์, 2 5  ม .ค . 45)
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‘‘มีความรับผิดชอบ ทำอะไรจริงจังมากๆ  เป็ดกว้าง มีเหตุผล
อาจารย์เขาเคยทำงานปกครองนะ ก็ทำได้ดี เป็นหัวหน้าคณะก็ทำได้ดี" 

(เพ ื่อน คร ูคน ท ี่ 2 ของ อ .ป ระว ิท ย ์, 2 5  ม .ค . 45 )

“อ.ประวิทย์ จะรับผิดชอบในหน้าแถวพูดกับเด็กๆ  เป็นเวร อยู่เวร 
กลางวัน กลางคืน วันหยุด อยู่เป็นปกติ อ.ประวิทย์เขาสามารถปฏิบัติภาร 
กิจได้เป็นอย่างดี แถมกังเป็นตัวอย่างให้ครูคนอ่ืนเขาได้เสียอีก เพราะความมี 
วินัยในตัวเองของเขาจะสูงมาก ค่อนข้างสูง’'

(ผ ู้อ ำน วยก ารโรงเร ียน ข อ ง อ .ป ระว ิท ย ์, 4 ก.พ. 45)

“เป็นคนรับผิดชอบ ต้ังใจทำงาน ทำต้องให้สำเร็จ ทำต้องให้ได้ดี 
ทำแล้วต้องไม‘สูทตำหนิ ตรงน้ีเป็นจุดอ่ืเขาไม'เหมือนคนอ่ืน เป็นคนต้ังเป้าไว้ 
สูง เป็นจุดเด่นในตัวเขาซ่ึงบางคนมองอาจจะไม่ดี ในการระวังท่ีไม่ให้ถูก
ตำหนิ ทำให้เขาต้องระวัง เร่ืองงานต้องทำให้ดีทีสุด ถ้าเขาถูกตำหนิจะรู้สึก 
เสียใจมาก ทุกงานเขาลงใจไปเต็ม 100"

(อ .ม าล ัย  ภ รรยาข อ ง อ .ป ระว ิท ย ์, 18 ม .ค . 45 )

“อาจารย์เป็นคนดีมากๆ  ช่วยเหลือครูทุกคนเลย พยายามท่ีจะดึงครู 
ทุกคนให้ประสบความสำเร็จ ช่วยเหลือทุกต้าน ต้องบอกว่าอาจารย์เป็นครูท่ี 
เสียสละมากๆ ’’

(ค ร ูเค ร ือ ข ่าย  1 ของ อ .ป ระว ิท ย ์, 2 3  ม .ค . 45)

“อ.ทองดี ผอ. พึงพอใจเพราะ อ.ทองดี เป็นคนทำงานมีระเบียบ 
กติกา ทำงานมีระบบ เป็นคนท่ีทำงานโดยไม่ใช่ว่าเช้ามาสอนหนังสือ เขาก็ 
จะมีระบบการทำงาน จัดระบบตัวเองชัดเจน”

(ผ ู้อ ำน วยก ารโรงเร ียน ข อ ง อ .ท องด ี, 13  ม ี.ค . 45)

“อาจารย์เขาเป็นคนต้ังใจทำงานมาก เป็นคนท่ีมีความรู้แล้วไม่เห็นแก่ 
ตัว พร้อมท่ีจะเผยแพร่ พร้อมท่ีจะให้คนอ่ืนไต้สูงมาก ไม่เคยหวง"

(คร ูเคร ือข ่ายร ุ่นท ี' 1 คนที, 2 ของ อ .ท องด ี, 12  ก.พ. 45 )
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'‘มีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล เป็นคนท่ีขยันสม่ําเสมอ ทุ่มเทเวลาให้กับงาน
เต็มท่ี,’

(ค ร ูเค ร ือ ข ่าย ร ุ่น ท ี่1 คนที่ 3 ของ อ .ท องด ี, 2 0  ก.พ. 45 )

“เขาก็พยายามทำให้ดีท่ีสุด คือทุ่มเทเวลาให้กับงาน ถ้าบริการใครได้ 
ก็บริการ"

(อ .ก ัล ย า ณ ี ภ ร รย า  อ .ท อ งด ี, 8  ม ี.ค . 45 )

น อ ก จ าก น ีย ังพ บ ว ่า  อ .ท อ งด ี เป ็น ค น ท ี่ท ำงาน เช ิงร ุก ด ้วย

“จากว้นน้ันท่ีคุยประมาณเดือนมกราคม กันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 
2533 เคร่ืองคอมพิวเตอร์มาลงเลยเซตแรก มาเช็คปีบกันท่ี 1 มีนา เราเร่ิม 
ทำงานเลย งานแรกท่ีทำคือเร่ืองการสอบคัดเลือก แต่ก่อนสอบคัดเลือกต้อง 
ใช้ค£เยอะ ต้องเขียนช่ือเด็ก รับสมัคร พิมพ์ติดใบประกาศ copy หลายที 
คอมพิวเตอร์มาช่วยตรงน้ีค2ไม'ต้องทำหลายส่วน ครูก็เร่ิมเห็นศักยภาพ ก็ 
เร่ิมเอาคอมพิวเตอร์มาเรียน เสนอให้มีการเรียนการสอน แต่เราก็ยังสอน 
พีสิกสัอยู่ สอนวิทยาศาสตร์ม.ต้น พอมาทำตรงน้ีปีบเขาก็เห็นก็เปิดเป็นห้อง 
คอมพิวเตอร์เราก็สอนนำก่อน สอนคอมพิวเตอร์ให้กับเด็กๆ  สอนคอมฯ อบ 
รมคอมพิวเตอร์ให้กับครู เราก็แทบจะเป็นคนท่ีมาบุกเบิกท่ีคณะราษฎร์เป็น
คนแรก ก็เป็นหัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ แยกหัวหน้าศูนย์โนเร่ือง
คอมพิวเตอร์ออกเป็นศูนย์ในเร่ืองการสอนกับศูนย์ในเร่ืองของการเอาไปใช้ใน 
การบริหารงาน พอสอนไปเร่ือยๆ  พอพัฒนาครูจนครูเขาสอนได้แล้วทางโรง 
เรียนไห้หมวดคณิตศาสตร์รับผิดชอบ เราก็ไม'ได้ไปดูแลเร่ืองคอมพิวเตอร์
แต่กับมาดูแลคอมพิวเตอร์ในการบริหารงาน เอามาลงเกรด คัดระบบแลน 
รูดบัตรนักเรียนเข้าออก”

(อ .ท องด ี, 2 9 พ . ย . 44)

“ในชีวิตการทำงาน ข้าพเจ้ายึดถือปรัชญาข้อหน่ึงคือ การทำงานเชิง 
รุก กล่าวคือ ข้าพเจ้าจะไม่เพียงแต่น่ังรอรับคำส่ังจากหัวหน้าหรือผู้บังคับ
บัญชาเท่าน้ัน หากเห็นว่าอะไรดืหรือเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ต่อโรงเรียน
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ข้าพเจ้ามักจะรีบเสนอโครงการต่อผู้บริหารทันที โดยมองปัจจัยหลักท่ี
พิจารณาอยู่ 2 -3  ประเด็น น่ันคือ เป็นโครงการท่ีสามารถทำได้จริงและใช้ 
งบประมาณน้อยท่ีสุด หรืออาจไม่ใช้เลยก็ได้"

(จากเอกสาร บันทึกครูแห่งชาติ, 2545)

3 . ครูแห่งชาติมีการบริหารจัดการเวลาและการวางแผนการทำงานที'ดี

เน่ืองจากเม่ือได้รับยกย่องเป็นครูแห่งชาติแล้ว อ.ประวิทย์ และ อ.ทองดี มีภาระงานเพ่ิม 
ข้ึน ท้ังภาระงานลอนตามปกติท่ีต้องรับผิดชอบเหมือนครูคนอ่ืนในโรงเริยน การดำเนินโครงการ 
วิจัยตามโครงการครูแห่งชาติ และงานอ่ืน  ๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากหน่วยงานท่ีสังกัด ทำให้ท้ัง 
ลองท่านต้องมืการบริหารจัดการเวลาท่ีดี ซ่ึงจะเห็นได้ว่าทังสองท่านคำนึงถึงการจัดการเรียนการ 
สอนให้กับนักเรียนก่อนเสมอ

‘‘ต้องรู้จักแบ่งเวลามาก แล้วต้องรู้จักปฏิเสธ แล้วต้องไม่ให้เสียมากๆ  
เลยคือการสอนนักเรียน ตรงน้ีต้องสอนให้เขาจบตามหลักปีตรอย่างมีคุณ
ภาพ"

(อ.ประ'วิทย์, 18 ม.ค. 45)

‘‘งานเพ่ิมมากข้ึน ท้ังงานในโรงเรียนและงานภายนอก บางคร้ังเขาจะ 
เครียด คือเวลาท่ีเขาสอนจะสอนเด็กเขาจะมีน้อย เขาจะบอกเลยว่าผมไม'
อยากไปข้างนอกเลย อยากจะสอนเด็กมากกว่า แต่ปฏิเสธไม่ไดโดยเฉพาะ 
กรม กรมจะมีหนังสือด่วนมาก อย่างมีเย็นน้ีพรุ่งน้ีไปแล้ว บางทีคาบสอนยัง 
ไม'ได้แลกเลย กลัวว่าไปข้างนอกเด็กเราจะเสียโอกาส ต้องฝากเพ่ือนครู เด็ก 
เขาก็จะได้ความรู้ได้ไม่เต็มท่ี"

‘‘เน่ืองจากเขามีงานสอนเป็นปกติไม่ได้ลดลง แล้วยังมีงานจรมาจาก 
ด้านนอก ยังกรมก็ลังงานมาตลอด ทำให้งานเขาเยอะมาก จนกระท้ังเขา 
เครียด เพราะเขาเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ ไปข้างนอกแล้วยังกังวลกับเร่ือง
สอน บางทีก็ต้องช่วยโดยการแลกกันสอน หรือไม่ก็ดูห้องให้ แล้วเขาจะ
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พยายามไม่รบกวนเพ่ือนค$ หน่ึงภรรยาก่อน สองเพ่ือนท่ีสนิท จะไม'รบกวน 
ให้เพ่ือนคนอ่ืนเดือดร้อน แต่เขาก็จะไม่ท้ิงเด็ก ”

(เพ่ือนครูคนท่ี 1 ของ อ.ประวิทย์, 25 ม.ค. 45)

“ถ้าอาจารย่ไม่อยู่จะมาท้ิงงานท่ีห้อง เดินมาสะกิดเลยว่าเด๋ียวค£ไม่
อยู่นะ ส่ังงานเอาไว่ให้ และมีอาจารย์ท่านอ่ืนเป็นผู้รับผิดชอบในการเรียน 
ถ้าเป็นการทดลองอาจารย์ก็จะเตรียมสารไว้ไห้ เตรียมเขียนส่ังไว้บนกระดาน 
เหมือนอยู่เลยเพียงแต่ไม่เห็นหน้าตาของอาจารย์เท่านันเอง"

‘‘อาจารย์บอกทุกคร้ังว่าจะไปไหน ถ้าอาจารย์เขาไปทำงานอ่ืนเขาก็จะ 
รีบๆ  ทำ อย่างคร้ังท่ีแล้วเขาไปพูดก็รีบๆ  พูด แล้วขึนมาสอน บางทีก็โดด 
ไม่ไปแล้วเบ้ียว มาตามแล้วก็ไม‘ไป”

“อ.ประวิทย์ เป็นคนท่ีรับผิดชอบมาก ถ้าเป็นอาจารย์ท่านอ่ืน ท่าน 
ไม่มาหรือไม่สบายก็จะแค่แลกคาบแล้วให้อาจารย์ท่านอ่ืนมาสอนแทน แต่ อ.
ประวิทย์แทบจะไม่เคยแลกคาบเลย จะส่ังงานเอาไว้ตลอด"

(จากการสนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่มเก่ง ของ อ.ประวิทย์, 8 ก.พ. 45)

“เป็นวิทยากรเน่ึยเป็นตามความจำเป็น ถ้าไม,จำเป็นไม,ไปเพราะเด็ก 
เราจะเสีย เร่ืองตรงบ้ีมันจะโดนโจมตีหนัก ง้ันค2แห่งชาติมัวแต่มาเป็น
วิทยากรแล้วเด็กของคุณล่ะ คุณได้ส่ังได้สอนอะไร ยังไง มันเป็นเร่ืองท่ีเสีย 
มาก เพราะฉะน้ันเราจะไปตามความจำเป็น ถ้าไม่จำเป็นถ้าไม'เหลอปากว่า 
แรงเราก็จะไม่ไป"

(อ.ทองดี, 6 ธ.ค. 44)

“ดือเขาจะให้ไปเป็นวิทยากรด้วยใช่ไหมคะ ถ้าคดเร่ืองการเรียนการ
สอนไปไม่ได้เราก็จะไม'ไป เราก็ต้องบอกให้เขาเข้าใจว่าต้องจริงๆ  ดือการเรียน 
การสอนเราท้ิงไม่ได้ คือถ้าไปไหนท่ีเราหลีกเล่ียงไม่ได้ เช่นกรมส่ังเราต้องแลก 
คาบ เราต้องนัดเด็กต่างหาก แต่ถ้าเกิดเป็นงานไปเป็นวิทยากรไกลๆ  แล้ว 
ต้องท้ิงเด็กไปเราก็จะไม่ไป เพราะว่าการเรียนการสอนเราต้องมาก่อน"

(อ.กัลยาณี ภรรยา อ.ทองดี, 8 มี.ค. 45)
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‘‘ถ้าไม่จำเป็นก็จะไม่ขาด ปฏิเสธไม่ได้จริงๆ  ถึงจะไป แล้วก็จะมาซด 
เชย งานส่วนกลางมาแกปฏิเสธไม่ได้หรอก แต่ถ้างานจาก ผอ. แกเล่ียงได้ 
แกก็เล่ียง จะพยายามเล่ียงสุดๆ  แกจะบอกเราทุกคร้ัง อย่างแกขาดไป มี 
คาบว่างแกก็ชดเชยให้"

(จากการลนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่มเก่ง 1 ของ อ.ทองดี, 20 ธ.ค. 44)

“ปัจจุบัน อ.ทองดี ต้องไปทำงานให้ธนาคารโลกเร่ืองการกู้เงิน แต่ อ.
ทองดี ก็จะกำหนดชัดเจนว่า เม่ือไหร่ จะไปวันไหน หนังสือราชการมา 
กำหนดของตัวเอว่า ตัวเองต้องสอนให้เด็กก่อน แลกคาบอย่างไร จะไม่ทิง 
เด็กต้องแลกคาบให้เรียบร้อย เปล่ียนคาบตับเพ่ือน เปล่ียนไม'ได้มอบหมาย 
ให้ใครดูแลเด็ก มอบหมายงาน แล้วหลังจากเสร็จส้ินแล้วมาสอนให้เด็กตอน 
เย็น คือไม่ท้ิงภาระให้คนอ่ืน ไม่ทอดท้ิงเด็ก น่ีคือครู เขาจะใส่ใจในเร่ืองการ 
เรียนการสอน"

“หัวใจของเขาคือนักเรียน แล้วก็ไม'จุกจิกตับงานโรงเรียน สัมผัสตับ 
เขาเวลาทำงานพูดคุย งานของเขาคืออะไร งานของเขาคือนักเรียน หัวใจ 
ของเขาเลยคือทำอะไรเพ่ือเด็ก แล้วก็ไม'มองว่าคนไหนทำงานมาก ทำงาน 
น้อย อะไรท่ี อ.ทองดี ช่วยงานไต้จะช่วยทันทีในเร่ืองท่ีเขาถนัด จะไม'ปฏิเสธ 
จะทุ่มเทสุดตัวเลย"

(ผู้อำนวยการของอ.ทองดี, 13 มี.ค. 45)

“อ.ทองดี เป็นคนทำอะไรจะวางแผนก่อน พยายามทำงานตามแผน 
งานทุกงานอาจารย์ยึดหลักว่าไม'สามารถทำได้คนเดียว เพราะฉะน้ันเขาไม่ใช่ 
ริ'โร' งานหน่ึงงานไม่ว่างานอะไรก็ตาม อ.ทองดี เขาทำคนเดียวไม'ได้ มันก็ต้อง 
มีคนช่วย ไม่ว่างานอะไรก็ตามก็จะต้องมีการทำงานเป็นการทำงานเป็นทีม
และก็ทำตามแผน แล้วงานนันจะมุ่งเข้าหาเด็ก ถ้างานนันมุ่งเข้าหาเด็ก ส่วน 
ใหญ่เสนอไปแล้วจะผ่าน"

(เพ่ือนครูคนท่ี 11 20 ธ.ค. 44)
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อ.ประวิทย์ และ อ.ทองดี มีบุคลิกภาพดี น่าเช่ือถือ และน่าศรัทธา ซ่ึงเป็นผลส่วนหน่ึงท่ี 
ทำให้ใด้รับความร่วมมือจากเพ่ือนครู และครูเครอข่ายในการทำงานเป็นอย่างดี ทำให้งาน
ประลบความสำเร็จ

'‘ตัวครูแห่งชาติเองต้องได้รับความศรัทธาจากเพ่ือนครู ตรงนเป็นหัว
ใจเลยนะ ต้องได้รับความศรัทธาจากเพ่ือนครูเครือข่าย เพ่ือนร่วมงาน การ 
ส่งเสริมสนับลนุนจากผู้บริหาร งานพวกปีด้งจะทำไปใต้ แล้วตัวเองก็ต้องปี 
การวางแผนปีการจัดการท่ีดีด้วย ปีเพ่ือนร่วมงานท่ีคอยช่วยเหลือ เพราะ
ฉะน้ันบอกตรงๆ  ว่าถ้าไม่ปีตรงน้ีปีแรกก็เจ๊งแล้ว ไปไม'รอด"

(อ.ประ'วิทย์, 18 ม.ค. 45)

4. ครูแห่งชาติมีบุคลิกภาพดี น่าเชื่อถือ นละน่าศรัทธา

"ชอบบุคลิกของอาจารย์ เขาดุ}น่าเช่ือถือ แล้วก็ปีผลงานเยอะ แล้ว 
อาจารย์ก็สอนละเอียดถ่ีถ้วนมากเลยครับ’’

(จากการสนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่มอ่อน ของ อ.ประวิทย์, 8 ก.พ. 45)

‘‘อ.ทองดี ครูศรัทธาเลย เป็นคนดี เคยเล่าให้อาจารย์ฟังว่าเกรงใจ 
อาจารย์ ความเป็นกัลยาณมิตรของอาจารย์ทำให้ครูเครือข่ายเกรงใจ แล้วทุก 
คนก็ทำ อยากให้อาจารย์ประสบความสำเร็จ’’

(ครูเครือข่ายรุ่น 1 คนที, 1 ของอ.ทองดี, 11 ม.ค.45)

‘‘พอดีเป็นครูแกนนำของกรมสามัญศึกษาอยู่ เขาก็จัดไปอบรมท่ี
ลพบุรี เขาเชิญ อ.ทองดี ไปเป็นวิทยากร เขาก็พูดถึงว่าเขาทำงานอะไรบ้าง 
ในฐานะท่ีเป็นครูแห่งชาติ เกิดศรัทธาเพราะธรรมดาตัวเองเป็นครูท่ีเรมหมด1ฟ 
ในการเป็นครูปฏรูป"

(ครูเครือข่ายรุ่น 2 คนท่ี 2 ของ อ.ทองดี, 24 ม.ค. 45)
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5. ครุแห่งชาดมีความคิดกว้างไกล และมีความคิดสร้างสรรค์

อ.ประวิทย์ และอ.ทองดี เป็นคนท่ีมีความคิดกว้างไกล และมีความคิดสร้างสรรค์ ท้ังใน 
เร่ืองของการจ้ดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น พยายามคิดค้นวิธีการลอนใหม่ๆ คิดล่ือท่ีทันสมัย 
และการประเมินผลท่ีให้นักเรียนมีส่วนร่วมด้วย และการทำผลงานต่างๆ ท่ีเป็นความรู้ใหม่ เพ่ือ 
เผยแพร่ความรู้ให้เพ่ือนครู

“เราต้องพาสื่อมาช่วย เช่นใช้ IT มัน'จะทำให้'นามธรรมเห็นเป็นรูป
ธรรมมากข้ึน เข้าใจง่ายขึ้น เด็กเก่งพอออก TV ปีบ เขาก็ Discuss เขาอธิบาย 
ใต้ เด็กอ่อนจะให้เรียนเป็นรายคน ให้เล่นคนละเคร่ือง เล่นกันแล้วค่อยไป 
Discuss แล้วอธิบายทีหลังอีก ให้มาศึกษาเพิ่มเติมหรือ Copy ใล่แผ่นให้เขา 
ไปเล่นเลย ตรงน้ีเป็นเทคนิคท้ังน้ัน"

(อ.ประวิทย์, 7 ธ.ค. 44)

“ท่ีโรงเรียนมี internet เยอะ อยากให้เขาไต้ใช้อย่างคุ้มค่า เราก็ให้เขา 
ค้นคว้าจาก internet แล้วดูว่า website ท่ีเก่ียวข้องและเพ่ิมเติมจากวิชาท่ี
เรียน พอไต้เสร็จเขาก็เขียนช่ือ website แล้วแปลมาหน้านึง เสร็จแล้วก็เอา 
มาทำเป็นผลงานแล้วแลกเปล่ียนเรียนรู้กัน ในบทเรียนเคมี ตำราเคมี บางที 
พอจะออกมาก็ล้าสมัยแล้ว ความรู้ทางต้านเคมีต่างๆ  ต้านวิทยาศาสตร์มันไป 
ไกลแล้วนะ ซ่ึงจาก internet มันจะมีเยอะเลย"

(อ.ประวิทย์, 19 ธ.ค. 44)

“วิธีการสอนของอาจารย์แปลกใหม่ รวมทุกอย่างเข้าด้วยกัน ท้ังสิงท่ี 
น่าเบ่ือและไม'น่าเบ่ือ น่าเบ่ืออย่างเช่นทฤษฏี เอาชอล์กเขียนบนกระดาน
เอาคอมพวเตอร์มาใช้ทำให้ทุกอย่างไม'ใช่แค่รูป 2 มีติ’’

(จากการสนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่มเก่ง ของ อ.ประวิทย์, 8 ก.พ. 45)
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‘‘ตอนเป็นหัวหน้าหมวดเขาก็เป็นคนคิดส่วนใหญ่ เขาเป็นคนนำเสนอ 
นะ พ่ีก็เหันว่าอันไหนดี.ก็สนองตอบหมดแหละ ไม่ว่าอะไร โครงการใหม่ๆ  
ของอาจารย์ทำให้โรงเรียนมีช่ือเสียงเยอะ"

‘‘เขาจะมีความม่ันใจว่าเขาทำได้ คือเรายังมองภาพไม'ออก แต่เขา 
ก่อนท่ีจะเสนอโครงการเขาจะมองภาพออกมาเป็นฉากๆ  เลยว่ามันจะเป็น
อย่างไร ต้ังแต่ทำมายังไม่เห็นเลยว่ามีงานไหนไม่ประสบความสำเร็จ’’

(เทือนครูคนที 2 ของ อ.ทองดี, 27 ธ.ค. 44)

โดยเฉพาะ อ.ทองดี น้ันเป็นคนท่ีมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคํในการดำเนินโครงการท่ีเก่ียว 
กับการอนุรักษ์ธรรมชาติมากทังดำเนินการเองท่ีโรงเรียนและดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ทำ 
ใหโรงเรียนมีช่ือเลียงมากในด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ จนมีผู้มาฃอเย่ียมชมงานจากหลายหน่วย 
งาน

“ส่วนใหญ่กิจกรรมด้านสิงแวดล้อมก็จะเป็นเรื่องของแม่นํ้า เราเอาแม่ 
นำมาเป็นตัวตังเพื่อให้เด็กเขาทำกิจกรรมเท่านั้นเอง ไม่ใช่หมายความว่าไปอยู ่
ท่ีอ่ืนแล้วมัน'จะประนุ กต็ไม'ได้ ต้องเข้าใจว่าเราสร้างความตระหนักให้เขาเกิด 
ความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ อะไรก็ได้ แ ต ่ตรงน้ีเราอยู่สะดวกใกล้น้ํา 
เราก็ทำเรื่องนั้า เพราะฉะนั้นที่เด็กทำไปล่าสุดคือโครงการสำรวจคุณภาพนี้า
ในแม่นั้าเจ้าพระยา สำรวจนาน แล้วก็มาเป็นยุวนิเวศน์อาสาร่วมกับสาธารณ 
สุข โครงการล่า  ๆสุดที่ทำอยู่ ที่ฝานมาก็จะมีทั้งเรารักเจ้าพระยา อาสาสมัคร 
พิทักษ์เจ้าพระยา ซึ่งรณรงคํใม่ทิงขยะลงแม่นี้า อนุรักษ์พันธ์ปลาไทย ก็เป็น 
กิจกรรมที่ทำมาตังแต่ปี 3 4  เป็นกิจกรรมที่ทำแล้วก็ทำต่อเนื่อง เพราะฉะน้ัน 
ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมเสรีมหลักสุตร เพียงแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นเด็กกลุ่ม ม.6"

(อ.ทองดี, 13 มี.ค. 45)

“อ.ทองดี เป็นแม่งานช่วยงานหมวดได้เยอะ มีความคิดริเรมอะไรดีๆ  
หลายๆ  อย่าง เขาก็จะมาก่ายทอดให้กับหมวด มาปรึกษากับผมก่อน เราจะ 
ทำตรงน้ีได้ไหมเพราะอาจารย์,เขาไม่ได้เป็นหัวหน้าหมวด’’

“รณรงค์แม่น้ีาเจ้าพระยารีเร่ิมจากอาจารย์ทองดี ว่าเราควรทำอะไร
เก่ียวกับแม่น้ีาเพราะโรงเรียนเราอยู่ติดแม่น้ัา”

(เพ่ือนครูคนท่ี 1 ของ อ.ทองดี, 20 ธ.ค. 44)
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การศึกษาหาความรู้ตลอดเวลาทำให้ อ.ประ'วิทย์ และ อ.ทองดี มีการพัฒนาตนเองใน 
ทุก  ๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการลอน ทำให้มีความรู้เก่ียวกับเน้ือหาวิชาท่ี 
ทันสมัย กว้างขวางและถูกต้อง

"รู้จักมานาน 20 กว่าปีแล้ว ตั้งแต่มาที่นึ่ เขาอยู่ก่อน เก่ง ยอมรับ 
ว่าเก่ง นิสัยดี เขาเป็นคนเสมอต้นเสมอปลาย จริงจังในการทำงาน เป็นคน 
พัฒนาตนเองตลอดเวลา เรียนรู้ตลอดเวลา อย่างการจัดการเรียนการสอนที่ 
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เราติดขัดอะไรแม้จะคนละสาขาคัน แต่ก็จะพยายาม 
ถามเขา จะได้ความรู้จาก อ.ประวิทย์ และอ.มาลัย เยอะมาก เพราะตัวเอง 
เป็นคนช่างถาม สงสัยอะไรก็จะถาม’’

(เพ่ือนครูคนท่ี 2 ของ อ.ประวิทย์, 25 ม.ค. 45)

‘‘เป็นคนพัฒนาเร็วมาก จากที่ใปเรียนปริญญาโท ไม่มีพ้ืนฐานเร่ือง 
คอมพิวเตอร์ พอทำวิทยานิพนธ์เรื่องเกี่ยวคับ CAI เขากลายเป็นคนทีม 
ความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์กว้างขวางมาก จนกระทั่งปัจจุบันเขารู้อะไรมากมาย 
พัฒนาตนเองและศึกษาตลอด จากคนขี้อายไม่ค่อยกล้า Present แต่ตอนนี้ 
เขาใหญ่โต ได้ออก T.V. ได้ออกอะไร’'

(เพ่ือนครูคนท่ี 1 ของ อ.ประวิทย์, 25 ม.ค. 45)

‘‘เคร่ืองมือท่ีใช่ในการวิจัยเราก็จะดูนะ ตังแต่นวัตกรรมก็เป็นตัวหน่ึง 
ส่วนใหญ่เราก็มีพังสร้างเอง บางคร้ังก็หามาท่ีมันแปลกใหม่ คัดแปลงแล้วก็ 
เอามาใช้ เคร่ืองมือตัวน้ันก็เป็นส่วนหน่ึง และเคร่ืองมือในการวิจัยมันก็เป็นอีก 
ส่วนหน่ึง ผลสัมฤทธ้ิก็ใช้แบบสอบ แบบวัดเจตคติ ซ่ึงแน่นอนเราก็เอามา 
จากงานวิทยานิพนธ์หรือ สสวท. เข้ามาใช้บ้าง พูดง่ายๆ  ส่วนใหญ่จะเป็นพวก 
ของการตัดแปลงส่วนหน่ึงและก็สร้างเองชักส่วนหน่ึง สร้างเองส่วนใหญ่จะ 
เป็นข้อสอบแล้วก็เอามาปรับบ้างเร่ืองของเจตคติ แล้วก็เร่ืองวัดความพึงพอใจ 
เราอยากจะรู้ว่าเด็กพึงพอใจไหม ท่ีน้ีเราก็สร้างเองส่วนใหญ่เป็นแบบสอบ

6. ครูแห่งชาติมีพัฒนาตนเองในทารศึกษาหาความรู้ตลอดเวลา

ถาม"
(อ.ทองดี, 3 ธ.ค. 44)
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ละคน
7. ครุแห่งชาติมีความเข้าใจในพฤติก?รม ธ?รมชาติ และความแตกต่างของนักเรียนแด่

อ.ประวิทย์ และ อ.ทองดี มีความเข้าใจในพฤติกรรม ธรรมชาติ และความแตกต่างของ 
นักเรียนแต่ละคนเป็นอย่างดี โดยท้ัง 2 ท่าน มีวิธีการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ทำให้เข้าถึง 
ปัญหาชองนักเรียนได้ดี ซ่ึงอาจารย์ท้ัง 2 ท่าน มีเวลาให้คำปรึกษานักเรียนในทุก  ๆ เร่ืองด้วย

"ต้นเทอมให้เขาเขียนชื่อ ประวัติ ชอบอะไร เบอ?โทรศัพท์ เรามา!?]
จะช่วยได้ส่วนหน่ึง คนน่ึเกิดวันน้ีพอชั่วโมงเราเข้าไป อ้าววันน้ีร้อง Happy 
Birthday หน่อย เขาจะมีความสุขมาก เขา2ว่าเราp u เกิดเขา บางทีเพ่ือน 
บางคนยังไม่รู้เลย ตรงนี้ทำให้เจตคติของเด็กดีต่อเรา เราลอนเขาก็จะรักวิชา 
น้ัน แล้วเรียนได้ดี"

"อีกวิธีหน่ึงจะเขียนชื่อเป็นกลุ่มๆ ไว้ ตอนแรกท่ีจำไม'ได้ รู้แต่ว่ากลุ่ม 
AHA มีนายคิริพงษ์ พอเรียกเขาลุกขึ้น ก็จำไว้ อ้อคิริพงษ์คนนี้ ค่อยๆ ทำไป 
ล้กสังเกตเด็ก และมีข้อมูลของเด็กให้ได้มากท่ีสุด พยายามเรียกชื่อเขา เช็ค 
ชื่อเขาปอยๆ มันจะจำได้"

(อ.ประวิทย์, 7 ธ.ค. 44)

‘‘อาจารย์จะรู้จักนิสัยเด็กทุกคนในห้องว่าเป็นอย่างไร บอกซื่ออาจารย ์
ก็จะรู้แล้วว่าคนนี้เป็นอย่างไร”

(จากการสนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่มอ่อน ของ อ.ประวิทย์, 8 ก.พ. 45)

‘‘หน่ึงเด็กเขาเรียนเครียด มีความทุกข์ แล้วครูเองล้าเราไปยัด
เหยียดเน้ือหายากๆ  ก็ไปกันใหญ่ ในประเด็นอย่างน้ี เราก็พยายามผูกใจ 
เด็กเอาไว้ รู้จักเด็ก ตอนน้ีในท่ีสุดก็คือสนใจผู้เรียน ศึกษาผู้เรียนเป็นราย 
บุคคล ตอนน้ีล้าเรียกกันให้เพราะๆ  คือการทำสารสนเทคผู้เรียน อย่างเม่ือ 
น้ืก็จะเห็นเราจะจำช่ือได้หมด เรียกได้หมด รู้หมดว่าใครเป็นยังไง กลุ่มไหน 
มีใคร ใครขาดรู้ทันที เพราะผ่านมาแล้ว 4 เดือนด้วย เราจะรู้หมด”

(อ.ทองดี, 19พ.ย.44)
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‘‘อาจารย์เป็นที่ปรึกษาด้วย แกจะสนใจในทุกๆ เร่ืองท่ีเราประสบ
อย่างหนูแกก็เคยเรียกไปพูดว่าพูดไม่ชัดบ้าง ลิ้นคับปาก ก็จะสร้างความมั่น 
ใจเมื่อเวลาเราไปนำเสนอหน้าห้อง เกี่ยวกับเรื่องรอบตัวด้วย อาจารย์ช่วย
ให้ดีข้ึน โดยอาจารย์เขาจะใช้คำพูดให้เรารู้สึกดี ไม่ท้อแท้ สร้างกำลังใจให้ 
กับเรา คิดว่าเราทำได้นะอันนี้"

(จากการสนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่มเก่ง 1 ชอง อ.ทองดี, 20 ธ.ค. 44)

8. ครูแห่งชาติมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีกับทุทคน

อ.ประ'วิทย์ และ อ.ทองดี มีมนุษยสัมพันธ์และอัธยาศรัยท่ีดีกับนักเรียน และเพ่ือนร่วม 
งานทุกคน มีอารมณ์ขัน มีอารมณ์ดี ใจเย็น มี,นา'ใจ และมีความเป็นกันเองกับทุกคน

‘‘อาจารย์สอนดี สอนเข้าใจ แทรกมุขเฮฮา ปกติอาจารย์เป็นคนที่มี 
นิลัยเฮฮา สรรหาอะไรมาเล่าให้ฟัง เป็นสงท่ีชัก่ฐงนักเรียนเข้าส ู่'บทเรียน อัธ 
ยาศรัยดี"

"อ.ประวิทย์ เขาจะเล่นด้วย ไม่ได้ถีอตัวว่าเราเป็นอาจารย์นะ
อาวุโสกว่า ถึงแม้ว่าจะเป็นครูแห่งชาติ อาจารย์ก็ไม่เคยถือ อาจารย์เป็นกัน 
เองกับเรามากๆ เลย"

(จากการสนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่มเก่ง ของ อ.ประวิทย์, 8 ก.พ. 45)

‘‘อาจารย์เป็นกันเอง เฮฮา เวลาอาจารย์สอน บางทีมัวแต่คุย พอ 
เพ่ือนๆ  หัวเราะอาจารย์กัน เราก็จะไม่รู้ด้วย เราเลยต้องต้ังใจฟังอาจารย์ 
จะได้หัวเราะได้ไปกับเพ่ือนๆ  ในห้องด้วย จะไม่คุยกับเพ่ือนแล้ว"

‘‘ดีค่ะ เป็นกันเอง น่ารัก วันน้ีนน่ังอ่านหนังสือสอบกันอยู่ แกก็เอา 
ปาท่องโก๋มาให้กิน เดินผ่านไปแล้วก็กลับม'' เจ้าเธอกินไหม ครูให้ มีอยู่แค่ 
2-3 อันแต่แกก็ยังให้เรา’'

(จากการลนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่มกลาง ของ อ.ประ'วิทย์, 13 ก.พ. 45)

“ใจเย็นมาก ครูเขาบอกว่าเป็นกลุ่มท่ีดือท่ีสุด โดยเฉพาะครูวิทยา
ศาสตร์ ต้องใช้เหตุผลมากท่ีสุด แกสามารถ พ่ืใม่รู้ว่าแกใช้จิตวิทยาอย่างไร
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แต่ทุกคนเขาไปด้วยความเต็มใจ ก็บอกไม่ถูกเหมือนกัน อยู่ไกล จากเตาปูน 
ไปสมุทรปราการ ไกลมาก แต่เวลาไปก็ยินดีไป มืจดหมายมาไม่มืปัญหาเลย 
โรงเรียนตัดเลย ไปโน้นก่อน คอใจเย็นมากแล้วก็เป็นคนที่ให้จริงๆ"

(ครูเครือข่าย 3 ของ อ.ประวิทย์, 18 ก.พ. 45)

"สนิทสนมเหมือนพ่อกับลูก เพราะคุยได้ทุกเรื่องไงคะ มือะไรก็พูด 
ตรง  ๆ อาจารย์บอกว่าจะเชื่อทุกเรื่องที่เราพูด อย่าโกหก คอยแนะนำช้ีทาง 
สว่างให้เรา”

(จากการสนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่มกลาง ของ อ.ทองดี, 27 ธ.ค. 44)

"เดินผ่านก็ทักทาย แซว อาจารย์มืความเป็นกันเองกับพวกเรามากๆ"
(จากการสนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่มอ่อน 2 ของ อ.ทองดี, 14 ก.พ. 45)

"มีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล เป็นคนท่ีขยันสม่ําเสมอ ทุ่มเทเวลาให้กับงาน 
เต็มที่ ม ือ ัธ ยาศรัยยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอ มืความยินดีที่จะเป็นวิทยากรให้ 
ความรู้ ให้ข้อมูล เวลาเขาเชิญมา โดยมืความรู้ให้หลายๆ ตามที่แต่ละที่เขา 
เชิญมา"

(ครูเครือข่ายรุ่นท่ี 1 คนท่ี 3 ของ อ.ทองดี, 20 ก.พ. 45)

9. ครูแห่งชาติมีความสามารถในการถ่ายทอดความเให้แก่เพ่ือนครู

อ.ประวิทย์ และ อ.ทองดี มีความลามารถในการถ่ายทอดความรูให้แก่เพ่ือนครู ท้ังเพ่ือน 
ครูในโรงเรียนและครูเครือข่าย รวมท้ังในการสนับลนุนเพ่ือนครูให้มีความก้าวหน้าในการทำงาน 
ด้วย

"เขาจะกระตุ้นให้ครูในโรงเรียนสร้างบทเรียนช่วยสอน CAI แต่พวก 
ครูจะไม่มืเวลาทำ อยากทำแต่เวลาน้อย งานสอนเยอะมาท เขาพยายาม 
เชิญชวนพวกครูให้มาใช้ห้อง E -Classroom ทำ CAI เวลามีโปรแกรมดีๆ ใน 
internet อาจารย์ก็จะดึงมาเข้าใน hard disk อย่าง ม.3 จะมืเรื่องการต่อ
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เซลลํไฟฟ้า ก็จะบอกครู ม.3 ว่าเอาไปใช้นะ ผมทำให้เรียบร้อยแล้ว ถ้าใคร 
อยากเรียนอะไรก็ไปจอง ถ้ามีโปรแกรมดีๆ อาจารย์เขาจะเขียนไว้ให้ สนใจ 
เร่ืองอะไร ไม่หวงห้อง พยายามให้ครูได้มาใช้"

(เพ่ือนครูคนที, 1 ของ อ.ประวิทย์, 25 ม.ค. 45)

“ก็รู้สึก'ว่ามีทีพ่ึงนะ เราอยากรู้เรื่องอะไรเราไปถามเขา เพราะถือว่า 
เขารู้มากกว่าเรา ส่งผลตรงนี ถ้าถามในลักษณะส่วนตัวเราก็ได้ความรู้นะ ได้ 
ความรู้ ได้ประสบการณ์ ได้การเรียนรู้ ได้พัฒนาตัวเรา อย่างน้อยถ้าไม่มีครู 
แห่งชาติ เราก็คงไม่ได้พัฒนาตรงนี้นะ”

(เพ่ือนครูคนท่ี 2 ซอง อ.ประวิทย์, 25 ม.ค. 45)

'ทำให้มีความรู้กว้างขวางขึ้น บางทีครูอยู่ในโรงเรียน การท่ีจะไปอบ 
รมข้างนอกก็น้อย ได้ไปตรงน้ีมันได้อบรมทุกเทอม ปีนึง 2 คร้ังนะ ก็จะได้ 
ความรู้ใหม่ๆ เข้ามา อาจารย์ได้อะไรใหม่ๆ เข้ามากมาถ่ายทอดให้เราเลย 
เราจะได้มาแล้วเราก็เก็บเกี่ยวเล็กๆ น้อยๆ มาใช้กับเด็กเราได้ พัฒนาตัวเราได้ 
ด้วย ครูว่าครูได้ประโยชน์เยอะ บางคนบอกว่าไปทำไม ไปทำงานให้เขา
ทำไม เราได้อะไรบ้าง ก็บอกว่าเราได้เยอะ เราได้ความรู้เพิ่มเข้ามา ไป 
ทำงานเราก็ได้ผลงานขึ้นนึงเป็นของเราด้วย และเรายังได้ผลงานของคนอื่นมา 
ใช้ร่วมกัน เราได้ประโยชน์เยอะ เราไม่ได้เหน่ือยฟรี"

(ครูเครอข่าย 1 ของ อ.ประวิทย์, 23 ม.ค. 45)

"เป็นครูเครือข่ายของแกดีมาก อย่างมีอบรม world bank อย่างนี้ 
อ.ประวิทย์เป็นแกนนำ เอ้าโอเค พ่ีได้ไปอีกแล้ว ได้ความรู้ใหม่  ๆ อีกแล้ว”

(ครูเครือข่าย 3 ของ อ.ประวิทย์, า8 ก.พ. 45)

"เราประสบการณ์ยังน้อย ได้ไปแลกเปล่ียนกับพ่ีเขา ความรู้ วิธีการ 
เวลามีปัญหามากๆ เราก็ท้อ พี่เขาก็บอกว่าใจเย็นๆ เด็กมันมีหลากหลายนะ 
เราต้องพยามยามปรับไปเรื่อยๆ ตามสภาพเด็ก"
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"อาจารย์เขาเป็นคนตั้งใจทำงานมาก เป็นคนท่ีมีความรู้แล้วไม่เห็นแก ่
ตัว พร้อมที่จะเผยแพร่ พร้อมท่ีจะให้คนอ่ืนได้สูงมาก ไม่เคยหวง บางคนมี 
แผนดี  ๆ เขาไม'ให้ใคร ผลงานอะไรเขาทำรูปแบบอะไรขึ้นมาเขาให้หมดเลย" 

(ครูเครือข่ายร่นท่ี 1 คนท่ี 2 ชอง อ.ทองดี, 12 ก.พ. 45)

10. ครูแห่งซาดสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมืออ้นดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

จากการท่ี อ.ทองดี ได้มีการดำเนินงานเก่ียวกับการอนุรักษ์แม่น้ําเจ้าพระยา ซ่ึงต้องมี 
การประลานงานกับชุมชนด้วย ทำให้ อ.ทองดี ได้มีส่วนร่วมในการสร้างความสัมพันธ์และความ 
ร่วมมืออ้นดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ผลงานท่ีอาจารย์ทำมืดังน้ี

1. โครงการเรารักเจ้าพระยา เป็นโครงการท่ีปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนได้อนุรักษ์ส่ิงแวด 
ล้อมและยังประโยชน์ให้กับชุมชน โครงการน้ีได้เร่ิมดำเนินการมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2534 จนถึง 
ปัจจุบัน เป็นเวลา9 ปี ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงกิจกรรมเพ่ิมเติมข้ึนมาอีก ได้แก่ เยาวชนอาลา 
ลบัครพิทักษ์เจ้าพระยา และโครงการสำรวจคุณภาพน้ีาในแม่น้ําเจ้าพระยา ซ่ึงเป็นโครงการท่ี 
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนและชุมชน

2. โครงการอนุรักษ์ปลาไทย ในปี 2537 โดยมีวัตถุประลงค์ท่ีจะใเลูกจิตสำนึกให้กับ 
นักเรียนและประชาซนในชุมชนเมืองปทุมธานีร่วมกันอนุรักษ์พันธ์ปลาไทยท่ีอาศัยอยู่ในแม่น้ํา 
เจ้าพระยา สัดเป็นแหล่งอนุรักษ์และศึกษาพันธ์ปลาในลำน้ําเจ้าพระยา สนับลนุนส่งเส,รีม'ให้'วัด 
และหน่วยงานท่ีดังอยูรีมฝังแม่น้ําเจ้าพระยาร่วมกันอนุรักษ์ปลาเพ่ิมข้ึน และสัดต้ังพิพิธภัณฑ์ 
เคร่ืองมือสับสัตว์น้ําภูมิปัญญาชาวบ้านข้ึนในโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ซ่ึงกิจกรรมตาม 
โครงการยังดำเนินการอยู่ และจะเป็นโครงการท่ีทำต่อเน่ืองต่อไป

3. โครงการสำรวจคุณภาพน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยา สัดร่วมกับโครงการเรือรักเจ้าพระยา 
กับตาวิเศษ ในปี 2542 เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร นุ่งเน้นให้นักเรียนเข้าใจเก่ียวกับเร่ืองส่ิงแวด 
ล้อมใกล้ตัว โดยเฉพาะแม่น้ําเจ้าพระยาท่ีไหลผ่านโรงเรียน ให้นักเรียนเกิดความตระหนัก และมี 
จิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม

4. อาสาสมัครพิทักษ์เจ้าพระยา ในปี 2539 เป็นโครงการต่อเน่ืองจากโครงการเรารัก 
เจ้าพระยา ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีนุ่งให้นักเรียนช่วยกันดูแลชุมชนของตนเองในการท้ิงขยะให้ถูกวิธี 
โดยไม่ท้ิงลงแม่น้ําเจ้าพระยา
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5. โครงการล่องเรือกู้สายน้ําให้แผ่นดิน ในปี 2544 ร่วมกับจงวัดปทุมธานี และกรม 
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยรับสมัครนักเรียนเป็นยุวนิเวศน์อาสา เพ่ือรณรงค์ปลุกจิต 
สำนึกให้ประชาชนท่ีอาศัยอยู่สองฮ่งแม่น้ําลำคลอง ได้ตระหนักเห็นคุณค่าของเฌ่น้ําเจ้าพระยา

11. ครูแห่งชาติมีความรู้และความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนุ

อ.ประวิทย์ และ อ.ทองดี มีการจัดกิจกรรมการเรียนการลอนท่ีดีซ่ึงประกอบด้วย (1)
การเตรียมแผนการลอนท่ียืดหยุ่น (2) การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล (3) การใช้เทคนิคการนำ 
เช้าล่บทเรียน (4) การแบ่งกลุ่มแบบคละความสามารถ (5) การใช้วิธีการสอนท่ีหลากหลาย (6) 
การใช้ล่ือการเรียนการลอนท่ีทนสมัย (7) การให้นักเรียนมีล่วนร่วมประเมินตนเองและประเมิน 
เพ่ือนในการทำงาน และ (8) มีการทำวิจัยในช้ันเรียน ซ่ึงเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี 
ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติมากท่ีสุด และล่งเสรีมให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

‘‘อาจารย์จัดระบบการสอนดีมาก เป็นข้ันตอน ให้ไปอ่านมาก่อน
แล้วมาเน้นยํ้าอีกที เจาะลึกใปที่รายละเอียด"

(จากการสนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่มกลาง ของ อ.ประวิทย์, 13 ก.พ. 45)

‘‘ชอบ เพราะว่าอาจารย์ได้นำความf l หม่  ๆ เข้ามาเยอะ วิธีการสอน 
ของอาจารย์แปลกกว่าที่อาจารย์คนอื่นสอน ได้ความรู้จากข้างนอกเข้ามา
เยอะ ไม'ได้สอนอยู่แต่ใน sheet"

‘‘อาจารย์เขาสอนละเอียด ทำให้รู้เร่ืองมากข้ึน อาจารย์เขาสอน
หลายอย่างครับ ท้ังพูด ทั้งการทดลอง ใช้ CAI ใช้ net ซึ่งทำให้เราเข้าใจ 
มากขึ้น อาจารย์สอนให้คิดเป็น ดีกว่าไปอ่านเอง’'

(จากการสนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่มอ่อน ของ อ.ประวิทย์,8 ก.พ. 45)

‘‘อ.ประวิทย์ จะเน้นสาระ เน้นระบบ มากกว่าเน้นเทคนิคการสอน 
เพราะว่าเทคนิคการสอนเด็กทุกวันนี้บางทีเขาก็จะชอบเทคนิคการสอนที่สนุก 
สนาน แต่อาจารย์ประวิทย์จะเน้นเชิงวิชาการ แต่ขณะเดียวกัน เขาก็แก ้
เกมก็โดยการใช้ส่ือ CAI เช้ามาช่วย ทำให้การเรียนการสอนมันน่าสนใจมาก
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ข้ึน ประหยัดเวลามากขึ้น เรียนรู้ง่ายขึ้น การเรียนการสอนเขาอยู่ในเกณฑ์ดี 
ทีเดียว รู้สึกเขาจะเป็นบุคลิกอย่างนี้มาตลอด พูดง่ายๆ ว่าพฤติกรรมการ 
เรียนการสอนของเขาจะเป็นแบบนี้ตลอด เป็นครูที่มุ่งเน้นเชิงวิชาการ ไม่มุ่ง 
เน้นแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ไม่มีการเป็ดสอนพิเศษ ไม่มีการไปเขียน 
ตำราเพื่อหารายได้"

(ผู้อำนวยการโรงเรียนของ อ.ประวิทย์1 4 ก.พ. 45)

"3 วันพิลิทส่'เป็นอ่ืน นีคำพูดน้ีจริง แค่วนเดียว แค่ชั่วโมงเดียวก็ลืม
แล้ว”

‘‘ถ้าเทียบยับอาจารย์คนอื่น อาจารย์คนนี้เขาก็ดี สอนดีกว่าคนอ่ืน 
เขาก็เอาใจใส่ดี แต่หนุเรียนไม'เก่งเอง ก็เลยไม,ค่อยเข้าใจ แต่อาจารย์เขาก็ 
สอนหนุ เดินเข้ามาถามบ่อย"

(จากการสนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่มอ่อน 1 ของ อ.ทองดี, 3 ม.ค. 45)

‘‘ชอบค่ะ อาจารย์มีสื่อการสอนที่แปลกๆ เพราะปกติมันจะค่อนข้าง 
น่าเบ่ือ แต่อาจารย์ทำให้เราไม่ง่วงได้ ถึงง่วงอยู่ก็น้อยลง"

‘‘รักษาผลประโยชน์ของน์ทเรียน ใส่ใจเด็กด้วย รอบคอบ จริงใจ 
คิดมากยับเด็กไปนิดนึง ถ้าเด็กไม่เข้าใจแกก็จะทำให้เข้าใจจนได้ ไม1เข้าใจ 
แกก็ไม่ยอม'’

(จากการสนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่มเก่ง 2 ของ อ.ทองดี, 14 ก.พ. 45)

"หน่ึงกระตือรือร้น ชอบหาวิธีการสอนแบบใหม่ๆ มาช่วยเด็กที่เรียน 
อ่อน สองอาจารย์เป็นคนช่างล้งเกตว่าเด็กเรียนอ่อนเพราะอะไร อาจารย์จะ 
พยายามหาทางช่วยแก้ไข ที่สำตัญที่สุดคืออาจารย์มีการทำงานที่เป็นระบบ
ถ้าบกพร่องตรงไหนก็จะมีการวิจัยดูข้อบกพร่องว่ามีตรงไหนบ้าง ทดสอบเสร็จ 
เรียบร้อยก็จะสรุปออกมา แล้วก็จะแก้ไขยอมรับความคิดเห็นของบุคคลรอบ
ข้าง อาจารย์มีมนุษยล้มพันธ์ดียับเด็ก คนร่วมงาน เพราะฉะนี้นอาจารย์เขา 
จะไม่ค่อยมีปัญหายับคนร่วมงาน "

(ครูเครือข่ายรุ่นท่ี 2 คนท่ี 1 ของ อ.ทองดี, 21 ม.ค. 45)
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ตอนท่ี 2 การดำเนินงานของครูแห่งชาติ

จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัยพบปัจจัยท่ีส่งเสริมการทำงานในโครงการครูแห่งชาติ และ 
ปัญหาและอุปลรรคในการทำงานในโครง,าารครูแห่งชาติ ดังน้ี

ปัจจัยท่ีฟิงเสรมการทำงานในโครงการครูแห่งชาติ

1. ครูแห่งชาติได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.)
ทังในด้านงบประมาณและผู้ทรงคุณวุฒิท่ีคอยให้คำปรกษา

“สกห. เขาก็เป็นระเบียบของเขา เขาก็ให้การช'วยเหลือทางงบ
ประมาณดีนะ ผู้ทรงคุณๅฒิท่ีต้ังมาก็เหมาะสม มีความสามารถ ก็ช่วยเหลือ 
ดีทุกฝาย แต่มีนอยู่ท่ีเราด้วย เราจะต้องทำงานหนัก แล้วก็วางแผนให้ดี ไม1 
อย่างน้ันเราจะ!ม'ประสบความสำเร็จได้ง่ายๆ  ปีงบประมาณนึงให้ส่ง 4 งวด 
งวดละ 5 เล่ม ท่ีปรึกษา 3 เล่ม แล้วก็ สกศ. ด้วย 5 เล่มคือรายงานของ 
เรานะ แต่ถ้าเป็นเพ่ือนค£เครือข่ายก็ต้องเอาล่งไปด้วย บางคร้ังเป็นข้อมูลเพ่ืม 
เติม CD ก็ต้องล่งไป ล่งไปหมด เหมือนงานวิจัยเลย คล้ายๆ  ทำ thesis"

(อ.ประ'วิทย์, 18 ม.ค. 45)

"จริง  ๆ เขาก็สนับสนุนในแวดวงวิชาการ เขาเองก็เชิญไประดมความ 
คิดเห็น จริง  ๆ ก็ไม่ได้หมายความถึงสนับสนุน ก็ตรงน้ันก็สนับสนุนเต็มๆ 
เร่ืองงาน เร่ืองเงิน แต่ตัวท่ีเขาจะช่วยสนับสนุนเราจริงๆ มีนก็สนับสนุนทาง 
อ้อม เชิญเราเขาไประดมความคิดเห็น เชิญเราไปเป็นวิทยากร ทำให้เราได้ 
กระตือรือร้น ทำให้เราได้พบปะ อย่างเช่นจัดระตับอินเตอร์อย่างนี้ คนท่ัว  ๆ
ไปไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เข้าเพราะคอร์สมีนแพง แต่ สกค. ก็ช่วยให้ราเข้าไปได้ 
อย่างเช่นจัดของยูนิเซฟ จัดในระตับนานาชาติ ก็ช่วยสนับสนุนให้เรามีความรู ้
ความอ่านกว้างไปอีก สมกับเป็นคIแห'งชาติท่ีแท้'จริง"

(อ.ทองดี, 6 ธ.ค. 44)
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2. ครูแห่งชาติได้รับการสนับสนุนในการทำงานในโครงการครูแห่งชาติจากเพ่ือนครูในโรง 
เรียน และผู้อำนวยการโรงเรียน ท ั้ง เร่ืองสถานท่ีและความช่วยเหลือในการทำงาน

“ผู้อำนวยการส่งเสริมสนับสนุน ถ้าผู้อำนวยการไม่ส่งเสริมสนับสนุน 
ไปไม่รอดนะ"

“โรงเรียนให้,การสนับสนุนดิ'มาก ใช้สถานท่ีได้ตลอดเวลา แล้วเผอิญ 
พั๋ก็เป็นหัวหน้าศูนย์คอมฯ เองด้วย มันก็เลยไปได้หลายๆเรื่อง ผู้บริหารก็ให้ 
การสนับสนุน"

(อ.ประ'วิทย์, 18ม.ค.45)

"เวลาเขาจัดโครงการคgแห่งชาติ 3 ปี ก็จะเป็นคนจัดการเรื่องอาหาร 
ลงทะเบียน ต้อนรับแขก ก็จะช่วยกันมาตลอด เป็นคนนีงท่ีเขียนเสนอให้เขา 
เป็นคIแห่งชาติ"

“โรงเรียนให้การสนับสนุนคือ โรงเรียนต่างๆ มาขอตัว อ.ประวิทย์ ผ ู ้
อำนวยการก็ไม'เคยหวง ให้ไป หมวดก็ส่งเสริมให้ไป พวกค2ก็จะช่วยกันดูแล 
เด็กให้ อ.ประวิทย์ คนเดียวทำไม่ไต้ ต้องได้รับความร่วมมือจากครอบครัว 
ในหมวด โรงเรียน แล้วก็นักเรียน นักเรียนเข้าใจ บอกว่าวันนี้ อ.ประวิทย์ 
ไม่มานะ นักเรียนทดลองไปนะ เอ้านี่ใบงานของอาจารย์นะ นักเรียนเช้าห้อง 
CAI นะ ทำงาน บันทึกผลนะ ทำงานที่อาจารย์จังนะ นักเรียนเขาก็เช้าใจ"

(เพ่ือนครูคนท่ี 1 ของ อ.ประวิทย์, 25 ม.ค. 45)

“ให้การสนับสนุนพิเศษคงไม่มีหรอกนะ คงไม่มีอะไรชัดเจนออกมา
กามว่าโรงเรียนสนับสนุนไหม ทุกอยางท่ีทางหมวดเสนอในเร่ืองของงบ
ประมาณ โครงการหริอก็จกรรม โรงเรียนไม'เคยตัดออกเลย ไม่ชัดช้อง วัสดุ 
อุปกรณ์ท้ังหลายท่ีเขาอยากเอาไปทำประโยชน์กับล้งคม โอเคโรงเรียนให้เต็ม 
ท่ี ขอทำประโยชน์กับจังคม ออกไปเผยแพร่เครือข่ายโรงเรียนสนับสนุน ไม' 
ปฏิเสธ จะทำให้ แล้วถามตลอดว่าทำตรงน้ีมันต้องใช้อะไรไหม โรงเรียนจะ 
เอือประโยชน์ ถ้า สกศ. ให้เงินแล้ว โรงเรียนก็จะเอ้ือเร่ืองอาหารการกินท่ีค2 
มาประชุม โรงเรียนก็จัดบริการให้หมด ให้ขวัญกำจังใจตลอด จะทำอะไรก็ 
ไม่ชัดช้อง จะใช้รถไปราชการกรมเพียงคนเดียว รถตู้หน่ึงคัน โรงเรียนก็ไปส่ง
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ให้ ไม่เคยท่ีว่าไม่ได้ต้องไป 3 คน โรงเรียนไม่เคยปฏิเสธ อะไรท่ีทำ
ประโยชน์โรงเรียนให้หมด เป็นกำลังใจที่เราให้กับครู "

(ผู้อำนวยการโรงเรียน ของ อ.ทองดี, 13 เม.ย. 45)

3. ครูแห่งชาติได้ร้บความร่วมมือในการทำงานจากครูเครือข่าย ซึ่งจะเห็นว่าการทำงาน 
ในโครงการครูแห่งชาตินั้นจะประลบความสำเร็จได้ต้องขึ้นอยู่กับการทำงานของครูเครือข่ายด้วย

"ข้อมูลที่เราจะส่งได้เป็นข้อมูลที่เราได้จากเครือข่ายด้วยนะ ถ้าไม่ส่ง
เราก็ไม่มี report เสร็จเลย ด้งนั้นต้องใช้ความสามารถมาทๆ ในการท่ีจะต้อง 
ตามงานด้วย ไม่ใช่สอนอย่างเดียว ต้องตามงานเขาด้วย ถ้าเขาไม่ส่งงานเรา 
ก็จบเหมือนกัน"

(อ.ประวิทย์, 1 8 ม .ค .45)

"ทำให้เราต่ืนตัวข้ึน มีทิศทางในการทำงานมากขึ้น มีปฏิทินของตัว 
เองว่างานตรงน้ีควรจะส่งตรงน้ันะ เพราะเราเป็นครูเครือข่าย ต้องส่งงาน
อย่างต่อเนื่อง งานแต่ละตอนจะไม่ขาดช่วง แต่ก่อนบางงานเราทำมาเราไม่ไต้ 
เก็บแต่ตอนนี้ต้องทำเป็นงานเป็นอะไรออกมา เป็นรูปแบบมากข้ึน นอกจาก 
นั้นแล้วทำให้เราไต้รู้จักแลกเปล่ียนกันหลายๆ คนที่เป็นครูเครือข่ายด้วยกัน ไต้ 
รับรู้ว่าหลายๆ โรงเรียน มีสภาพเป็นอย่างไร ปัญหาแต่ละปัญหาบางโรงเรียน 
ไม'เคยเกิด เราก็รู้ว่าเขาเกิดแล้วเขาแก้ไขอย่างไร"

(ครูเครือข่ายรุ่นที, 1 คนท่ี 3 ของ อ.ทองดี, 20 ก.พ. 45)

"ประสบความสำเร็จเยอะ ดูจากที่เสนอผลงานที่ราชวินิตบางแก้ว ไป 
เกือบ 100% เลยนะ ถึงแม้บางคนจะไปด้วยใจ บางคนจะไปพร้อมกับ 
^ ปกรณ์ตามแนวคิดที่ไข้จาก อ.ทองดี คิดว่าประสบความสำเร็จ 100% ใน 
ภาพรวม รายละเอียดปลีกย่อยขึ้นอยู่กับวุฒิภาวะและเหตุปัจจัย บางคนอาจ 
จะมีภาระมากเกินไป เลยทำงานไต้ไม่เต็มที่"

(ครูเครือข่ายรุ่นท่ี 2 คนท่ี 3 ของ อ.ทองดี, 28 ม.ค. 45)
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4. ครูแห่งชาติได้รับความร่วมมือในการทำงานจากครอบครัว โดยเฉพาะภรรยาจะช่วย 
งานในทุกเร่ืองท่ีช่วยได้

‘‘ตรงนี้เวลาปฎิบ้ต๊จรง ค2แห่งชาติก็ต้องทำร่วมกับเขา พ่ีรู้จักครูเครือ 
ข่ายเขา จำช่ือจำโรงเรียนได้ดี'กว่า อ.ประวิทย์ อีก เพราะเราต้องช่วยเขาทำ 
เอกลาร เร่ืองของการจัดการประชุม เร่ืองของหลายๆ เร่ือง ยกเว้นการพิมพ์ 
งาน ซึ่งอาจารย์ต้องจัดการเอง นอกจากนันต้องคุยกันหมด’’

(อ.มาลัย ภรรยา ของ อ.ประวิทย์, 1 8 ม .ค .45)

“เผอิญเขามีภรรยาที่ดี เป็นคนฉลาด ภรรยาส่งเสริม เวลาจัดอบรม 
เม่ือไร อ.มาลัย จะช่วยในทารต้อนรับ จัดอาหาร ถ่ายรูป การนำเสนอข้อ 
มูล"

(เพ่ือนครูคนท่ี 1 ของ อ.ประวิทย์, 25 ม.ค. 45)

“สมมติว่าไปค้างโรงแรม เราก็เทคแคร์ ไปต้อนรับ ไปให้ความ
สะดวก ไปพูดคุย อำนวยความสะดวก พอทำไปหลายๆ วันเราก็จะสนิท 
สนมกันหมด เราก็รู้สึกว่าเราใต้เพื่อนใหม่ เราใต้ญาติ พอจะแยกจากกันแล้ว 
รู้สึกคิดถึงกัน แล้วก็จะช่วยเรียงเอกสาร ช่วยงานธุรการ แจกเอกสาร ก็จะมี 
เพ่ือนครูไปช่วยบ้าง เช่นครูโสต ครูหมวดวิทย์ ก็ไม่เชิงเป็นทีมงาน ถ้าเกิด 
เพื่อนว่างเขาก็ไป เราไม'ได้ต้ังใครเป็นทีมงาน เวลาเราอบรมเราก็จะเกรงใจ 
เพ่ือน  ๆ บางทีมันปีดเทอม เราจะไม่มาขอร้องตรงน้ัน แต่บางทีเรามีเพื่อน 
สนิทท่ีเขาว่างเขาก็ไป คือเราไม่ไดไข้คนมาก'’

(อ.กัลยาณี ภรรยาของอ.ทองดี, 8 ม ี.ค .45)

ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานในโครงทารครูแห่งชาติ

1. ครูแห่งชาติมีภาระงานมาก ทำให้มีเวลาน้อยในการทำงานให่โครงการครูแห่งชาติ
โดยเฉพาะการเขียนรายงานโครงการวิจัยที่ต้องทำส่ง สกศ. ซึ่งอาจส่งล้าช้า
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"ปัญหาอุปสรรคก็คือระยะเวลาด้วย เพราะโครงการเราต้องทำเวลา
ใช่ไหม พี่จะเหนื่อยมากไม่ค่อยหลับ ไม'ค่อยนอน ปัญหาอยู่ตรงที่ต้องแก ้
ต้องทำ CD แล้วแจกเขาให้ทันการประชุมคร้ังต่อไป หรือทันท่ีจะให้เขาได้ไป 
ใช้กับเด็กเพี่อหาประสิทธิภาพตรงนื่ ซึ่งเหนื่อยมาก ต้องทำแล้วไรด์ลง CD 
บางทีไรด็แล้วก็เสียบ้างอะไรบ้าง ปัญหาเยอะ เหนื่อยมาก"

(อ.ประวิทย์, 18 ม.ค. 45)

"งานสอน งานโรงเรียนเยอะ ทำให้เราไม่มีเวลาทำเปเปอb องเราทัน 
เวลา ซึ่งเรื่องนี้เป็นปัญหาของตัวเรามากกว่าจะทำอย่างไรให้ตรงเวลา ซ่ึงไม่ 
ค่อยดีในภาพของคนทำงานไม่ตรงเวลา ซ่ึงเราflเราตระหนักตัวเองดี ไม่ต้องมี 
ใครบอกแล้วเราพยายามจะปรับตลอดเวลา แต่ว่างานมันจะเยอะ"

(อ.ทองดี, 6 ธ.ค. 44)

2. ครูแห่งชาติต้องรับผิดชอบและนิเทศครู!.ครือข่ายท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกล ทำให้บางทีไม่ 
สามารถไปนิเทศได้อย่างทั่วถึง ต้องไซ้การนิเทศทางโทรศัพท์แทน

"ปัญหามีก็คือปัญหาที่'เกิด'จากการที่จะต้องดูแลครูเครือข่าย ให้งาน 
work เพราะตรงน้ีเราไม,ได้ดูแลตัวเองใช่ไหมคะ เรื่องของเราเองเราจัดการได้ 
แต่ทีนีมันเป็นเร่ืองของเครือข่าย ด้านความเข้าใจ ความไม่เข้าใจ การทำงาน 
ออกมา ผลงานมีหรือไม่มี เราต้องดูแล ในบางรายก็เป็นปัญหาที่เราแก้ไขไม ่
ได้ ยกตัวอย่างง่ายๆ มันเป็นปัญหาบุคคล ล้าเครือข่ายไม'เอาแล้วไม่ทำแล้ว 
ตรงน้ีเราก็ไปปีบให้เขาทำก็ไม'ได้ เราก็ไข้,กระบวนการนิเทค'จนถืงท่ีสุดแล้ว ให้ 
ความช่วยเหลือนิเทคแล้ว เขาบอกไม'ไหวแล้วไม'ทำแล้ว ไม่สามารถผลิตงาน 
ออกมาได้ นี่คือปัญหาซึ่งเราแก้ไม่ได้ แต่ล้าเป็นปัญหาอื่นๆ ที่เราแก้ได้เราก็ 
ถือว่าจบสินแล้ว"

(อ.มาลัย, 1 8 ม .ค .45)

"จรีง  ๆ เรามีเวลาไปนิเทศน้อยมาก แล้วเราต้องไปไกลป็บมันก็เป็น
ปัญหา อย่างปทุมเราไปเทพคิรีนทรัคลอง 13 โรงเดียวเอง 1 จันหมดเลย ซ่ึง
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ทางโรงเรียนก็ดีให้วัน 1 วันไว้สำหรับไปนิเทศ เราตั้งใจจะไป 2 โรง แต่บาง 
คร้ังไดโรงเดียว"

(อ.ทองดี, 6 ธ.ค. 44)

3. ครูแห่งชาติต้องทำความเข้าใจกับครูในโรงเรียนเกี่ยวกับการทำงานในโครงการครู 
แห่งชาติ เพ่ือไม่ให้เพ่ือนครูคิดว่าเป็นการเอาเวลางานในโรงเรียนไปเป็นเวลาทำงานส่วนตัว

‘‘จรีง  ๆ โดยลักษณะนิสัย อ.ประวิทย์ เป็นคนไม'พูด ไม่ประชาสัมพันธ์ 
ไม่ช้ีแจง เท่าที่พ่ีมองเห็นอุปสรรคตรงนี้ก็อาจจะมาจาทความไม,เข้าใจของคน
ในหน่วยงาน ของคนในองค์กร ในโรงเรียน ไม่เข้าใจท่ีมาท่ีไป ไม่ได้พูดสับ 
เขา เพราะฉะนันคนมองในเชิงลบกิจะเหมือนเป็นคนเด่น สุภาษิตตรงนี้จะ 
เป็นจริง ทำอะไรอย่าเด่นจะเป็นภัย ค2กิมืหลายแบบ ถ้าเขาได้คุยสับเราว่ามื 
ความเป็นมาเป็นไปอย่างไร มีภารกิจอย่างไร เขากิอาจจะลดความคิดที่ผิดๆ 
ไปได้ ถ้าพูดภาษาที่ไม่เพราะนักกิเหมือนริษยา เพราะว่ามืความเด่น มืความ 
โดด มืคนเข้ามาตาม ถ้าคนเขามืความคิดอย่างนั้นกิเปลี่ยนเขาไม่ได้หรอก
เราคงไปห้ามเขาไม่ได้ แต่ลี่งที่เราทำได้คือไปคุย ประชาสัมพันธ์ว่าเกิดอะไร 
ขืน ซ่ึงตรงนีโรงเรียนต้องให้โอกาสเขา อาจจะต้องเชิญให้มาประชุมว่าอะไร 
เป็นมาอย่างไร ตรงนี้พี่กือว่าอาจจะเป็นอุปสรรคเล็กๆ อันนึงท่ี อ.ประวิทย์ 
ไม่ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนรู้ คนที่รู้คือคนที่เก่ียวข้องเท่าน้ัน อ.ประ'1ว ิทย์ ควร 
จะประชาสัมพันธ์ให้ท่ัวโรงเรียนเลย"

(อ.มาลัย, 18 ม.ค. 45)

‘‘ปัญหาอุปสรรคอย่างหนึ่งคือ การทำความเข้าใจสับครูในโรงเรียน 
เรื่องการทำงาน ไม่ใช่เร่ืองใหญ่แต่มื งั้นเราต้องทำความเข้าใจทั้งระดับผู้ 
บริหารไปจนถึงระดับเพ่ือนครู แจ้วที่อยู่เนึ่ย พอ. 3 คนแจ้วสับโครงการ 
ครูแห่งชาติ ตั้งแต่ มอ.สมจิตร นอ.สมพงษ์ นอ.กาญจนา 3 นอ. งน 
ทุก นอ.ต้องเข้าใจว่าเราทำหน้าที่ครูแห่งชาติ บางคนอาจจะมองว่างาน 
อย่างปีมันเป็นงานส่วนตัว งันเวลาที่เราจะทดลองมันคือเรื่องของครูที่จะ 
เอาผลงานคนๆ หนึ่งไปแสดงที่จะยกย่องตัวเองให้สมฐานะครูแห่งชาติ 
ซึ่งตรงนี้มันกิคิดได้แล้วแต่อาจารย์จะคิด แต่จริงๆ มันจะเกิดประโยชน์สับ
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ภาพกว้าง ทั้งตัวโรงเรียนเองเราก็พยายามทุ่มเทให้กับตัวโรงเรียน เพราะ 
ตรงน้ีเราจะท้ังโรงเรียนไม่ได้เลย เด็กเราทั้งไม่ได้ คIเราท้ังไม'ได้ ฝาย 
บรีหารเราท้ังไม่ได้ มีงานอะไรเราต้องท่ีโรงเรียนก่อน"

“ส่วนการทำความเข้าใจกับเพื่อนค2 กัาค2มาลามเราจะตอบเสมอว่า 
ต้องทำอะไรยังไง แต่ถ้าคIท่ี'บางครั้งไม่เข้าใจและไม่ถามเราก็ไม่มีโอกาส 
เหมือนกันท่ีจะไปนำเสนอ แต่หลายๆ คนโดยภาพรวมเราทำมาหลายปี 
เขาก็เข้าใจว่าเงิน 220,000 มันไม่ใช่ว่ามันเป็นเงินท่ีจะมาสร้างความสุข 
ท่ีแท้จริง 100% ของตัวน้ัน อย่างที่บอกจัดที่ราชภัฏงวดเดียวก็แสนห้า 
แล้ว เราต้องสำรองจ่ายก่อนอย่างนมันก็ไม่สนุกสำหริบค2เงินเดือนยังไม ่
ถึง 2 หมื่นแล้วเรายังต้องก่นต้องใช้เยอะ เพราะฉะนั้นก็ต้องสร้างความ 
เข้าใจตรงนี้ให้เข้าใจ บางคนก็คิดโรงเรียนได้เงินด้วยหรือเปล่า ได้เงิน 
เดือนด้วยหรือเปล่านอกเหนือจากเงินวิจัย”

(อ.ทองดี, 6 ธ.ค. 44)

ตอนท่ี 3 อนาคตภาพเชิงข้อเสนอแนะเก่ียวโท/เครงการครูแห่งชาติ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับอนาคตภาพของโครงการครูแห่งชาติ ชอง อ.ประวิทย์ อ.ทองดี 
และเจ้าหน้าท่ีของโครงการครูแห่งชาติท้ัง 2 ท่าน มีฃ้อเสนอแนะในการปรับปรุงจากการดำเนิน 
งานในโครงการครูแห่งชาติในปัจจุบันดังน้ี 1

1. ด้านขอบข่ายของการยกย่องและให้รางวัลในฐานะครูแห่งชาติ ในความคิดของ 
อ.ประวิทย์ และ อ.ทองดี โครงการครูแห่งชาติควรมีการขยายขอบข่ายการยกย่องและให้รางวัล 
ให้ครอบคลุมครูทุกประ๓ ท และทุกระดับ โดยใม่มีการสมัคร
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‘‘ถ้ามันมีก็อยากให้ครอบคลุมทุกระดับ เพราะทุกระดับมันก็มิ'คนดีท่ี 
พร้อมที่จะพัฒนาอยู่แล้ว ตั้งแต่ประถมศึกษาไปจนถึงระดับอุดมศึกษาเลย
ถ้าพัฒนาได้ต่อเน่ืองและก็มีทุนสนับสนุนแล้วก็ดัดเลือกได้คนเก่งจริงๆ ท่ีจะ
ถ่ายทอดได้และเกิดประโยชน์ท่ีแท้จริง มันจะเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพมาก"

(อ.ประ'วิทย์, 30 ม.ค. 45)

‘‘แต่ละเขตก็ขอให้ดัดโดยท่ีไม่มีการสมัคร งั้นเขตตัวเองก็รู้อยู่แล้วว่ามี 
ครูดี'ครูเด่นที'สมควรยกย่องให้'เป็นครู'ท่ีทำงานในระดับกว้าง ได้หรือ ไม่ ง้ันเขต 
การศึกษาก็ส่งเข้ามา ในเขตอาจจะมีระดับภาคก็ได้ช่วยกลั่นกรองอีกหลายๆ 
เขต อย่างเช่นภาคกลาง แล้วแต่ขันตอนอาจจะกรองมาว่าเหลือจำนวนเท่า 
ไหร่ในแต่ละขัน จนมาถึงสุดท้ายในระดับประเทศก็มากรองอีกทีนึงหรือมาดู
อีกทินง''

(อ.ทองดี, 13 ธ.ค. 44)

แต่ทางเจ้าหน้าทีโครงการครูแห่งชาติของ สกศ. เห็นว่ายังไม่ควรขยายการคัดเลือกไปถึง 
ครูในระดับโรงเรยนเอกชนเพราะอาจมีผลประโยชน์ทางธุรกิจได้

‘‘เอกชนเราไม่ม่ันใจ เพราะเขาอาจคิดในเชิงธุรกิจโดยการขึ้นป้านโปร 
โมตโรงเรียนของตัวเองเพื่อหาลูกค้าได้ หรือมีการซ้ือตัวกันได้ และถ้าจะมี 
ระดับอทุบาล ต้องมีคนเขียนคู่มือขึ้นใหม่ให้ดี เพราะเกณฑ์ในการคัดเลือกคร ู
ประถม ครูมัธยม และครูอทุบาลไม'น่าจะเหมือนกัน"

(เจ้าหน้าที่ สกศ. 2, 19 เม.ย. 44)

2. ด้านกระบวนการคัดเลือกครูแห่งชาติ อ.ประวิทย์ มีความคิดว่าทุกหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้องควรร่วมมือกันคัดเลือก โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกที่ดี และผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นท่ียอมรับ 
ของสังคม ซึ่งจะทำให้เลือกครูแห่งชาติได้ตามเป้าหมาย

‘‘กระบวนการคัดเลือกมันจะต้องหลายๆ หน่วยงานเข้ามาร่วมมือกัน 
และจะต้องเห็นคนที่ได้รับความเชื่อถือจากสังคมจริงๆ เป็นกลางโดยแท้จริง

คือต้องเอาคนที่มืคุณภาพแล้วก็คัดเลือกโดยเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ
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เป็นที่ยอมรับ เป็นคนดี คนเก่ง และเป็นที่ยอมรับที่จะทำงานได้ เป็นตัว 
อย่างได้จรงๆ ถ้าเราได้คนที่ไม่เป็นท่ียอมรับหรือไม่ดีจรังเน่ีย เมื่อเขาขึ้นมาได้ 
มันจะลำบากมากในการทำงาน ยกตัวอย่างเช่น การขยายเครือข่าย 1 คน 
ขยาย 50 คน ถ้าเขาไม่มีความสามารกจรังๆ หรือถ้าเขาไม่ได้รับการศรัทธา 
ยอมรับจากเพื่อนครู โอกาสที่จะขยายเครือข่ายต่อเนื่องครูเมื่ยยากมาก
เพราะฉะนนการตัดเลือกเป็นหัวใจสำคัญมากๆ ที่จะต้องเป็นบุคคลที่เป็น
กลางจรังๆ มี'ความรู้ความสามารถ เป็นกู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับทาง 
สังคมจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และกำหนดเกณฑํในการตัด 
เลือกท่ีดี'จริงๆ เพื่อที่จะได้คนดีมาและสามารถทำงานให้กับสังคมตามเป้า
หมายหรือวิชาชีพค£ที่เราอยากให้เป็นอย่างต่อเนื่อง"

(อ.ประ'วิทย์1 30 ม.ค. 45)

และ อ.ทองดี เสนอว่าทางโครงการครูแห่งชาติควรมีการกำหนดระดับขั้นในการคัดเลือก 
ให้ชัดเจน เช่น เป็นครูแกนนำ เป็นครูต้นแบบ แล้วจึงมาเป็นครูแห่งชาติ ซึ่งเหมือนกับการ 
ละลมประสบการณ์มาเป็นลำดับขั้น ทำให้ค่อนข้างเช่ือม่ันได้ว่ามีแนวโน้มในการทำงานประสบ
ความสำเร็จสูง

“ถ้าเกิด'ว่าเรามีเกณฑ์,มีกรอบที่ชัดเจนในระตับทีบอกว่าเป็นครูแกนนำ 
ครูต้นแบบ ถ้ามันมีเกณฑ์ที่ดีและมั่นคง เกณฑ์ที่มันยอมรับได้ เป็นลำตับมัน 
ก็ดี ดีตรงไหน ดีตรงที่ว่าครูแห่งชาติมันค่อยๆ ลังสมประสบการณ์ มันไม,ได้ 
ก้าวกระโดด ขึ้นการที่คุณเป็นครูดีเด่นหรือเป็นครูแกนนำคุณทำอะไรมาบ้าง
แล้วผลงาน หลังจากนั้นแล้วคุณมาเป็นอีกระตับนึง มาเป็นครูต้นแบบ คุณ 
ต้องทำอะไรยังไง ขึ้นพอมาถึงครูแห่งชาติมันจะเกีบเกี่ยวประสบการณ์มา
เร่ือยๆ มันก็ทำให้เห็นแล้วว่าครูแห่งชาติกีสามารถทำงานได้ค่อนข้างเชื่อมั่น
ขึ้นเพราะมันฝานประสบการณ์"

(อ.ทองดี, 13 ธ.ค. 44)
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นอกจากนี้ด้านยังพบว่าควรให้มีการประเมินครูแห่งชาติระดับ 1 แล้วคัดเลือกเพี่อเป็น 
ครูแห่งชาติระดับ 2 และระดับ 3 ต่อไป โดยต้องมีเกณฑ์ที่ชัดเจนและมีผู้ประเมินที่เช้าใจในการ 
คัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างชัดเจน

“ก็คิดว่าตอนนี้จะทำอะไรมันต้องมีเกณฑ์ อย่างน้อยๆ เกณฑ์คนที่ 
เป็นระดับ 2 ต้องเป็นระดับ 1 ทีนี้ก็ต้องดูต่อว่าสิ่งที่เคยทำมาในระดับ 1 มัน 
ปีนยันได้ไหมว่าจะไปทำในระดับ 2 สำเร็จ มันเหนื่อย เม่ือยล้าเกินไปหรือ 
เปล่าท่ีจะไปต่ออีก 3 ปี ตรงนี้คิดว่ามันต้องมีเกณฑ์แน่ๆ แต่เกณฑ์ตรงนี้คิด 
ว่าไม'น่าจะมีปัญหาเท่าระดับ 1 เพราะมันสกรีนไม่เหมือนกับคนที่จะเข้ามา
ใหม่ในระดับ 1 แต่จากระดับ 1 ไประดับ 2 ดูง่ายๆ อย่างตอนนมิ' 4 คน 
มันดัดง่าย’’

“ถ้าบอกว่าใครจะมาเป็นผู้ดัดสรรถ้าพูดกว้างเป็นทะเลก็คือ ต้องมีผู้
เชี่ยวชาญชำนาญการในเรื่องการดัดเตรียมการเรียนการสอนที่แท้จริง แต่ทีนี้ 
ดัดการเรียนการสอนที่แท้จริงมันก็ต้องเป็นค2 แล้วครู,จนไหนล่ะท่ีจะไปดัด
เลือกครูแห่งชาติ มันเป็นเรื่องยาก เอาครูธรรมดาไปดัดครูแห่งชาติมันก็ดูยัง 
ไงอยู่ อย่างตอนนีที่คิดว่าน่าจะเป็นที่ยอมรันก็น่าจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยว 
ชาญในสาขานันๆ ถ้าเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ทรงคุณวุฒ ิ
ต้องเป็นอาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัยที่มองประเด็นการเรียนการสอนในระดับ 
พื้นฐานออก’’

(อ.ทองดี, 13 ธ.ค. 44)
“ควรมีเพื่อให้เขาทำงานต่อ โดยให้ขยายงานให้มากกว่าเดิม

พัฒนาโครงการเดิม แต่ขยายทั้งประเทค ทุกกรม หรืออาจบูรณาการเข้า 
กับวิชาอ่ืน"

(เจ้าหน้าที่ สกศ. 2, 19 เม.ย. 44)

3. ด้านการดำเนินโครงการวิจัย โครงการครูแห่งชาติควรมีการลดงวดการรายงาน 
ลงมา โดยจากที่รายงานปีงบประมาณละ 4 งวด ให้เหลือเพียง 2 งวดตามภาคการสืกษ’า โดย 
ที่ปริมาณงานยังคงเท่าเดิม ซึ่งจากการสังเกตและวิเคราะห์เอกสาร พบว่า ครูแห่งชาติต้องมีการ
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เขียนเอกสารเพื่อรายงานการดำเนินโครงการวิจัยของตนเองส่งทางโครงการครูแห่งชาติมาก ทำ 
ให้มีภาระในส่วนน้ีมาก

“จรง  ๆ แล้วมองในแง่ที่ดีก็เป็นการตามงาน แต่สภาพการทำงานของ 
ครูแห่งชาติบางครัง 4 ครังเน่ียหนักไป เพราะปีนึงต้องรายงาน 4 คร้ัง ต้อง 
ทำรายงานครังละ 4 - 5  เล่ม มันค่อนข้างลำบาก แต่แง่ดีมันก็เหมือนการ 
ตามงาน เราบังคับตัวเราว่าต้องทำอย่างต่อเนื่อง แต่บางทีเราไม่ได้ทำงาน 
อย่างนี้อย่างเดียว ถ้าเป็นไปได้อยากให้เหลือซักเทอมละงวด ภาคเรียนละ 1 
ครัง เพราะปีนึงคือรายงานแค่ 2 คร้ัง น่าจะช่วยได้เยอะเหมือนคัน คือจรีงๆ 
ปริมาณงานมันไม่ได้ลดลง แทนที่จะรายงานเทอมละ 2 งวด ก็รายงานมา 
เป็นงวดเดียวคัน ปริมาณงานยังเท่าเดิม แต่จะลดการรายงานลง"

(อ.ประวิทย์, 30 ม.ค. 45)

“ให้มีการส่ง 4 เดือนคร้ัง แต่เนื้องานต้องให้เหมาะสม เทอมนึงแต่ 
งานให้มากข้ึน สมคับเนื้อเงินคับกาลเวลา’’

(เจ้าหน้าที่ สกศ. 2, 19 เม.ย. 44)

“การแบ่งช่วงเวลาและระยะเวลาในการสงงานขึ๋นอยู่คับวิธการนำ 
เสนอของแต่ละคน อยู่ที่การบริหารจัดการ วางแผนในการดำเนินการอย่างไร 
ถ้าส่งไม่ทันกำหนดก็สามารถบอกมาได้ ทางโครงการก็จะยืดหยุ่นให้ แต่ก็ 
ต้องเป็นไปตามสัญญาจ้าง"

(เจ้าหน้าที่ สกศ. 1 ,9  เม.ย. 44)

และเม่ือได้เป็นครูแห่งชาติแล้ว ในงวดแรกทาง สกศ. ควรให้งบประมาณมาก่อน เพ่ือ 
เหมือนกับเป็นต้นทุนให้ใปทำงานก่อน เมื่อรายงานงวดที่ 1 แล้วให้งบประนาณงวดท่ี 2 ต่อไป 
เพราะครูแห่งชาติบางคนต้องรับภาระออกเงินไปก่อน อาจทำให้เดือดร้อน ซึ่งถ้าติดขดเรื่องเงิน 
ทำให้การดำเนินโครงการครูแห่งชาติไม'คล่องตัว

'ปีนึงเราทำตามโครงการเรารอไม่ได้ อย่างเช่นจัดประชุมครู จัด
ประชุมครูที 50 คน แล้วอบรมคอมพิวเตอร์ด้วย 10 วัน 20 วัน ทั้งค่า
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อาหาร ค่าอุปกรณ์ ต้องใช้เงินเยอะ แต่เราจะต้องลงทุน!ปก่อน เพราะว่า 
เราจะได้งวดเงินมา ได้เงินมาต่อเมื่อสีงงานงวดที่ 1 และท่ีกรรมการผู้ทรง 
คุณวุฒิพิจารณา 3 ท่าน ฝานเมื่อไหร่เราถึงจะได้เงินมา นั้นหมายความว่า 
จะต้องจัดประชุมครูไปก่อนตามโครงการ แล้วทำการประชุมเสร็จแล้วถึงจะมา 
เขียนรายงาน ว่างวดแรกได้ทำตรงนีไปแล้ว และฝาน กว่ากรรมการจะ
พิจารณาฝานมันก็หลายเดือนกว่าจะอนุมัติเงินมา บางครั้งเงินงวดแรกยังไม่
มา เราต้องทำงวด 2 ต่อไปแล้ว สรุปง่ายๆ ขณะน้ีโครงการครูแห่งชาติปีนึง 
เนี่ยเราได้งบปีละ 220,000 ก็จริง แต่เงินจะได้มาเมื่อเรารายงานผลงวดงาน 
เงินมันก็เลยได้มาช้า เราต้องลงทุนไปก่อน ทีน่ีครูแห่งชาติที่เขามีฐานะ แต่ 
มันไม่ใช่หน้าท่ีท่ีเขาต้องลงทุนก่อน มันต้องให้เกียรติกัน ถ้าเกิดสมมติว่าเรา 
เชื่อมั่นว่าโครงการที่เราพิจารณาแล้วมันเหมาะสมว่ามันเป็นโครงการที่เป็นไป 
ได้และเหมาะสมกับงบประมาณที่เสนอมา แล้วเป็นโครงการท่ีดืมีประโยชน์
เมื่ออนุมัติแล้วมันน่าจะให้เกียรติ มันน่าจะให้เงิน งวดแรกก็เสนอมาฝานโครง 
การเมื่อไรก็ให้งวดแรกมาเลย รายงานงวดแรกฝานก็ให้งวดที่ 2 ไป อย่างนี้ 
มันก็ทำให้ครูแห่งชาติทำงานได้ไม'เดือดร้อนในด้านงบประมาณมากนัก จริง  ๆ
แล้วเขาลงทุนเร่ืองแรง เรื่องความสามารถ เรื่องกำลังกายกำลังใจ เร่ือง
ความเสียสละตรงนี้อยู่แล้ว ถ้าอยากจะให้โครงการตรงนี้ดื เสนอตรงน้ีนิดนึง”

(อ.ประ'วิทย์, 30 ม.ค. 45)

4. ด้านการติดตามงาน อ.ประวิทย์คิดว่าทางโครงการครูควรมีการจัดประชุมเพื่อ 
รบทราบปัญหาในการทำงานของครูแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้สามารถช่วยกนในการแก้ 
ปัญหาท่ีประสบในแต่ละด้านได้ และในการจัดประชุมนั้นควรให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้มาพูดคุยกับครู
แห่งชาติที่ตนเองตรวจงานด้วยเพื่อได้มีความเข้าใจตรงก้นในการทำงานและการรายงานที่ล่งไป 
ให้ตรวจ

“น่าจะชักครึ่งปี'มาประชุมครั้งนึงแล้วรับทราบปัญหา แล้วก็หาทางแก ้
ไขร่วมกัน หรืออย่างเช่นครูแห่งชาติเขารายงานไป การเขียนรายงานไปบางท ี
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจกับครูแห่งชาติเนี่ยบางทีมันไม'เข้าใจตรงกัน แล้วถ้ามีการ 
มาคุยกันประสานกันว่าจะต้องรายงานยังไง คือมารับทราบปัญหาอย่างต่อ
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เน่ือง มันก็จะทำให้การทำงานนั้นคล่องตัวขึ้น และตรงเป้าหมายมากขึ้น
ความผิดพลาดก็จะน้อยลง"

(อ.ประวิทย์, 30 ม.ค. 45)

5. ด้านการประสานงานกับหน่วยงานอื่น อ.ประวิทย์คิดว่าควรให้มีการประสานงาน 
กับทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับตัวครูแห่งชาติ ท้ัง สกศ.และหน่วยงานท่ีครูแห่งชาติสังกัด คือ 
กระทรวงศึกษาธิการ และกรมสามัญศึกษา เพ่ือท่ีโครงการน้ีจะได้ดำเนินการได้อย่างสะดวก 
และเกิดประโยชน์สูงสุด

‘‘จรง  ๆ แล้วโครงการค2แห่งชาติเป็นโครงการท่ีดี เพราะว่ามันเป็น 
โครงการท่ีใช้คนในพ้ืนท่ีคือ ครูด้วยกันขยายสู่เพื่อนครูด้วยกัน และก็มุ่งเพื่อ 
ให้คนที่ทำงานจริงมาพัฒนาครูด้วยกัน เพราะจะทราบปัญหาและก็ทราบแนว 
ทางที่จะพัฒนาที่ซึ่งจะเกิดประโยชน์กับครูเอง แล้วก็เด็กนักเรียน แล้วก็สังคม 
มากๆ แต่ขณะน้ีที่ทำอยู่มันจะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบก็คือ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ซ่ึงเป็นผู้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมอยู่
มันทำได้ระตับนึงแต่ว่ามันหนักมากๆ ครูแห่งชาติจะหนักมากเพราะว่าจะทำ
คนเดียวให้เบ็ดเสร็จทั้งโครงการ ทั้งเป็นวิทยากร ทั้งนิเทศติดตาม คือทำงาน 
หนักมาก และก็โดยเฉพาะว่าตัวเองมีหน้าที่ประจำอยู่แล้ว แต่ที่สำคัญหน่วย 
งานต้นสังกัดโดยเฉพาะอย่างครูเป็นของกรมสามัญ แล้ว สกศ. เอง กับกรม 
สามัญ กับกระทรวงศึกษาธิการเองก็ไม,ได้ประสานงานกันเท่าท่ีควร มันก็เลย 
ทำให้โครงการครูแห่งชาติมันเหมือนเป็นโครงการของ สกศ. ไม่ได้ประสานกับ 
หน่วยงานที่เราสังกัดอยู่ อย่าง สกศ. ประสานกับกระทรวงศึกษาธิการ กรม 
สามัญศึกษา อย่างนี้ แล้วพัฒนาผลักตันให้มันต่อเน่ืองแล้วก็เป็นรูปแบบ
เดียวกัน ช่วยกันมันก็จะทำให้โครงการนี้ออกมาดี และเกิดประโยชน์อย่างแท ้
จริง แต่ตอนน้ีมันค่อนช้างจะไม'ค่อยประสานกัน ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าโครง 
การครูแห่งชาติจะไปได้แค'ไหน เพราะว่านโยบายมันจะเปลี่ยนแปลงได้อยู่
เรื่อย"

‘‘ตอนนี้การทำงานของครูแห่งชาติมันไม่ได้เกี่ยวข้องก ับ  ทค. ที่จะมา 
ประเมินผลงานอาจารย์ 3 เพราะฉะนั้นการขยายเครือข่ายตรงนีมืปัญหา
มากๆ เลย เพราะเมื่อก่อนปีการขยายเครือข่ายของครูแห่งชาติ ครูต้นแบบ
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นิยมกันมาก เป็นที่ยอมรับ เพราะกระแสกำลังมาแรงเรื่องการปฏิรูป เพราะ 
ฉะนั้นครูอยากจะพัฒนาตนเอง แต่ตอนหลัง ก.ค. กับ สกศ. ก็ไม่!ด้ประสาน 
กัน เพราะฉะนั้นผลงานวิชาการ ก.ค. ก็ทำไป ของ สกค. ขยายเครือข่ายก ็
ทำไป ท้ัง  ๆ ตรงนี้ก็เป็นผลงานวิชาการ แต่จะเอาผลงานวิชาการมาเขียนให้ 
เข้ารูปแบบของ ก.ค. มันถึงจะได้ ซ่ึงจรง  ๆ แล้วมาทำโครงการครูแห่งชาต่ 
จริง  ๆ มันแทบไม่มีเวลามาเขียนตรงน้ีหรอก"

"ง้ันในโอกาสข้างหน้าน้ีจะบอกว่าครูเดี๋ยวน้ีการที่จะมาร่วมเป็นครูเครือ 
ข่ายยากขืน เพราะตรงมี ก.ค. กำหนดชัดเจน ซ่ึงครูแห่งชาติ ครูต้นแบบ 
ไม'ใช่ตำแหน่งทางวิชาการ มันเป็นตำแหน่งที่ สกศ. กำหนดข้ึนมาให้ทำงาน 
เท่ามันเอง เพราะฉะมันอย่างครูแห่งชาติอย่างผม อย่าง อ.ทองดี ไม่ได้ทำ 
ผลงานอาจารย์ 3 ก็จะเข้ากำหนดครูตำแหน่งที่ 1 เท่าน้ันเอง คือ ครูปฏิบัติ 
การ เพราะฉะนั้นขณะนี้การสมัครครูเครือข่ายเนี่ย เขาบอกเขาไม่เอาแล้ว
เหน่ือยหมักเหลือเกิน แต่มันได้ประโยชน์ใช่ไหมครับ เขาบอกเขาไปทำผลงาน 
อาจารย์ 3 เสียดีกว่า ไม่เหน่ือย ไม่หมัก ไม่ต้องมารายงายเป็นระยะๆ แล้ว 
ได้เงินประจำตำแหน่ง และไม'ต้องทำอะไรด้วย"

(อ.ประวิทย์, 30 ม.ค. 45)

6. ด้านการดำเนินงานในอนาคต อ.ทองดี เลนอว่าควรให้มีโครงการน้ีต่อไปถึงแม้ 
ว่าต้องเปลี่ยนไปอยู่หน่วยงานใหม่ตามกำหนดของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 มาตรา 55 วรรค 2 “ให้มีกองทุนส่งเสริมครู คณาจารย์ และบุคคลากรทางการดีกษา 
เพื่อจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนงานริเรมลร้างสรรค์ ผลงานดีเด่น และเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติครู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ท้ังน้ีให้เป็นไปตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง”

"คิดว่าในอนาคตของโครงการครูแห่งชาติจะไปอยู่ท่ีกองทุนส่งเสริมครู 
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามากที่สุด เม่ือไปตรงน้ันแล้วเกณฑ์ใน
การคัด เกณฑ์,การสนับสนุนซึ่งกองทุนนั้นอาจจะมีงบประมาณโดยเฉพาะ
แล้วก็มีการแยกการบริหารงานออกมา คิดว่ามันเป็นเหมือนกับสำมักงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา หรือ สสวท. ซ่ึงเป็นองค์กรอิสระ งนเขาก็คงมี 
ความคล่องตัวในการบริหารกองทุนตรงน้ีได้ดี คิดว่าน่าจะมีงบประมาณมาก
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พอสมควร เพราะฉะนั้นการที่จะมาสนับสนุนครูดีครูเด่นต้องมามีการร่าง
เกณฑ์กันใหม่หมดเลย”

(อ.ทองดี, 13 ธ.ค. 44)

7. ด้านการประเมินโครงการครูแห่งชาติ อ.ทองดี คิดว่าควรให้มีการประเมินโครงการ 
ครูแห่งชาติท้ังโครงการท่ีได้ดำเนินงานมา 3 ปีแล้ว เพ่ือดูผลกระทบจากโครงการนี้ที่เกิดกับผู้ที่ 
เก่ียวข้อง ท้ังตัวครูแห่งชาติเอง นักเรียนของครูแห่งชาติ ครูเครือข่าย นักเรียนของครูเครือข่าย 
และเพ่ือนร่วมงานท่ีโรงเรียน เพ่ือนำผลไปปรับปรุงและพัฒนาโครงการครูแห่งชาติต่อ

“ถ้ามีการประเมินในลักษณะลึกซะหน่อยว่าโครงการนั้มันเป็นยังไง ม  ี
ผลกระทบทางตรงทางอ้อมอย่างไร ทั้งต่อตัวครูแห่งชาติ ทั้งต่อตัวครูเครือ
ข่ายและก็นักเรืยนของครูแห่งชาติและนักเรียน'ของครูเครือข่าย รวมไปถึงว่า
ผลกระทบต่อสถาบันท่ีครูแห่งชาติลังกัด เพ่ือนครู เพ่ือนร่วมงาน เป็นยังไง 
หลังจากที่เขาได้เป็นครูแห่งชาติ แล้วผลกระทบทางตรงทางอ้อมเป็นยังไง มัน 
น่าจะประเมินจะตายไปเพ่ือท่ีจะได้ไปวางแนวครูแห่งชาติในรุ่นต่อๆ ไปว่ามันมี 
จุดอ่อนตรงนี้ มันมีจุดแข็งตรงนี้ ก็จะได้ไปแก้ไขไปเสริมตรงจุดแข็งให้ดีข้ึน 
ได้ไปแก้ไขข้อบกพร่อง ตรงน้ีก็ไม่มีเท่าท่ีรู้ เพราะการประเมินก็ประเมินโดยผู ้
ทรงคุณวุฒิประจำสาขาวิชาตามงวดงาน แต่เป็นการประเมินงานท่ีครูแห่ง
ชาติทำ ไม่ใช่ประเมินโครงการครูแห่งชาติ’’

(อ.ทองดี, 13 ธ.ค. 44)
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